
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการบันทกึเจตนารมณ 
ในคณะกรรมาธกิารวิสามัญบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม 

สภารางรฐัธรรมนูญ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ 

วันจันทรที่  ๑๙  กุมภาพันธ  ๒๕๕๐ 
ณ หองประชมุกรรมาธิการ หมายเลข ๓๖๐๑ ชั้น ๖ อาคารรัฐสภา ๓ 

-------------------------------- 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๑๕  นาฬกิา 
   

(ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรติ  วรปญญาอนันต  ทาํหนาที่ประธานในที่ประชุม) 

  ประธาน  :  ตองขออภัยที่มาชา กอนการประชุมทานประธานคือทานศรีวิการ  

คือทานติดราชการอยูกาํลังเดินทางเขามาจากจังหวัดอทุัยธาน ีแลวคาดวาอกีประมาณไมเกินครึง่ชั่วโมง

นาจะมาถึง แลวขอใหเร่ิมประชุมกันกอน เขาใจวาทานแจงผม พอดีผมลืมตองขออภัยดวยครับ  

ครบองคประชุมแลวใชไหมครับ ขออนุญาตเปดประชุมนะครับ 

  เร่ืองแรกก็จะขอใหทานชวยอนุญาตเปนทางการ เพราะวามีตัวแทนเขารวมประชุมนะครับ 

เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ขอบพระคุณทานประธานคะ พอดีไดรับทราบ

จากทางดอกเตอรนลินี  ทวสิีน  ซึ่งทานเปนอนกุรรมาธิการชุดเราดวย แตเนื่องจากทานปวยและมา 

รวมประชุมไมได ทานมอบใหนกัวิชาการของทาน ๒ คน ทานจะใหแนะนําตัวหรือไม อยางไรก็แลวแต นั่งอยู

ดานโนนนะคะ มารวมประชุมกับเรา และเผื่อจะรับทราบบันทกึเจตนารมณอะไรตอไป เปนนักวชิาการจาก

สํานักวิชาการ 

  ประธาน  :  ขอใหชวยแนะนาํตัวดวย และก็ชวยลงนามในฐานะเปนผูที่เขารวมประชุม  

และขออนุญาตชวยแนะนาํตัวมา ๒ คนใชไหมครับ เชญิครับ 

  นางสาวทราภรณ  วรกุลดํารง  :  ขออนุญาตคะ ชื่อ ทราภรณ  วรกุลดํารง  เปนผูชวยของ

ทานดอกเตอรนลิน ีทวีสิน 

  นางสาวพิมพมาส  รัตนาวฒันวรรณา  :  ดิฉัน พิมพมาส  รัตนาวัฒนวรรณา  

  ประธาน  :  ขอบพระคุณนะครับ ผมขออนุญาตอยูในระเบียบวาระการประชุมที ่๑  

เร่ืองที่ประธานจะแจงตอทีป่ระชุมทราบ นอกจากเรื่องเมื่อสักครูนี้แลว จะมี ๒ เร่ืองที่ประธานแจงที่ประชุม

ทราบ ผมขออนุญาตแจงตอที่ประชุมอีกอนัหนึ่ง สําหรับในการประชมุคร้ังกอนเนื่องจากคณะอนุ

กรรมาธิการบนัทกึเจตนารมณไดประชุมกันและก็มมีติใหตัวผมเองไปหานักศึกษาปริญญาโท หรือคนที่จบ

ปริญญาโทแลวหลาย ๆ คนเพื่อที่จะมาชวยกันทํางานในฐานะที่เปนคณะทํางานในการบันทึกเจตนารมณ

ผมขออนุญาตเรียนทีป่ระชุมวา ไดปฏิบัติตามมติที่ประชุมก็ไปหานักศกึษา ตอนนี้เปนนกัศึกษาปริญญาโท 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ        เยาวเรศ ๑/๒ 

วันจนัทรที่ ๑๙ กุมภาพนัธ ๒๕๕๐ 

 

ที่เรียนอยูที่คณะนิติศาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตรทั้งหมด ๖ คน แลวก็อีกคนหนึง่เปนทนายความ 

เดี๋ยววนันี้จะขออนุญาตใหเขาเขามาเปนผูเขารวมประชุมดวยวันนี้จะมา ๒ คน เมือ่วันกอนที่มีการประชุม

เมื่อวันพุธที่แลว เขาไป ๓ คน แตเนื่องจากวาไมมีโอกาสไดแนะนําตวัตอที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

ก็เลยไมไดแนะนําตวัอะไร แตวาเดี๋ยวจะขออนุญาตใหทีเ่ขามาในวนันี ้๒ คน เดี๋ยวเขากําลงัจะขึน้มา 

พอเขามาแลวจะขออนุญาตใหแนะนําตวัตอที่ประชุมดวย ผมขอเรียนอยางนี้ครับวา ก็มี ๗ คน ซึง่เดี๋ยว

อาจจะเปนประเด็นที่จะตองหารือในเรื่องของการดําเนนิงานดวย ขออนุญาตเลาใหฟงหรือแจงใหทราบ

ขอมูลที่ไดดําเนินการไปซึ่งยงัไมเปนทางการก็คงจะตองใหที่ประชุมนีช้วยพิจารณาดวยนะครับ คนแรก 

ชื่อนางสาวณฐัธินี ภัทรฉวีวรรณ เปนนกัศึกษาปริญญาโท ชัน้ปที ่๒ สอบเคาโครงวทิยานพินธไปแลว แลวก็

เขาก็ทาํวทิยานิพนธอยู คนที่ ๒ นางสาวกุลวดี วุฒิกุล ก็เปนนักศึกษาช้ันปที่ ๒ ปริญญาโท คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  สาขากฎหมายเอกชน เชนเดียวกนั คนที ่๓ นายกอสิทธิ ์เสรีวิวฒันา ตอนนี้เรียน 

ปริญญาโท ชัน้ปที ่๑ สาขากฎหมายมหาชน พอดีคนเดยีวทีเ่รียนสาขากฎหมายมหาชน คนที่ ๔ คือ 

นายธราพงษ  สุขมาก เรียนปริญญาโทที่คณะนิติศาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ชั้นปที ่๒ สาขา

กฎหมายทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม คนที่ ๕ ชือ่นายนพรัตน วิจิตรพันธ เรียนอยูชัน้ปที ่๒ 

ปริญญาโท คณะนิติศาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร สอบเคาโครงวทิยานพินธแลวเหมือนกับคนแรก 

ในสาขากฎหมายเอกชน คนที ่๗ นางสาวชมนาด เลก็พูนเกิด เปนนกัศึกษาชัน้ปริญญาโท คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร สาขากฎหมายอาญา และคนที ่๗ ตอนนี้ไมไดเรียนปริญญาโท ตอนนีป้ระกอบ

อาชีพเปนทนายความ สําเรจ็การศึกษาชัน้ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร  

เปนทนายความและก็เปนอาจารยพิเศษสอนในสาขาวิชานิติศาสตรที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี ในอนาคตเขาก็คงจะมาอยูที่กรุงเทพ ตอนนี้เปนอาจารยพิเศษอยูที่

มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธาน ีตอนนี้จะขออนุญาตเปนเพยีงขอมลูที่แจง ก็คือจบปริญญาตรี  

คณะนิติศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ทัง้หมด แลวก็ในขณะเดียวกันก็ไดหารือทีว่าจะใหมีอาจารย 

มาชวยดูแลคนหนึ่ง ผมก็ไดไปศึกษาแลวก็ไดรับความยนิยอมจากรองศาสตราจารยดอกเตอรวิจิตรา 

วิเชียรชม ซึ่งเปนอดีตผูชวยรองอธิการบดฝีายบริหารบคุคล ในสมัยทีอ่าจารยนริศ  ชัยสุต เปนอธกิารบดี 

กอนอาจารยสุรพล แลวก็เปนอดีตรองผูอํานวยการฝายบริหาร สถาบันไทยคดีศึกษา อดีตหัวหนาภาค 

วิชากฎหมายมหาชนของคณะนิติศาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ทานก็ยนิดีทีจ่ะมาเปนทีป่รึกษา 

ในรูปที่เปนที่ปรึกษาของคณะกรรมาธกิารวิสามัญ ซึ่งก็ไดเรียนทานประธานเดโช ทานประธานเดโช 

ก็เหน็ชอบดวยแลว พรอมกบัอีกทานหนึง่ บังเอิญวาไมไดเอาชื่อทานมา อีกทานหนึง่ที่ทานศรีวกิาร 

ไดเสนอทาน ที่ทานเปนขาราชการในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ อาจารยปญญา ศรีประเสริฐ อะไรนี่นะครับ 

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ        เยาวเรศ ๑/๓ 

วันจนัทรที่ ๑๙ กุมภาพนัธ ๒๕๕๐ 

 

ขออนุญาตตรวจสอบ ทางฝายเลขาชวยตรวจสอบ แลวก็หมายความวาทานเดโชกเ็ห็นชอบใหเสนอในสวน

ของที่ปรึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามญัอันนัน้สวนหนึง่ อันนี้ผมขออนุญาตเปนเรื่องที่แจงที่ประชุม 

ทราบนะครับ  ผมไมทราบวาทานเลขานกุาร ทานโสมสดุามีเร่ืองแจงที่ประชุมทราบไหมครับ ขอเชญิเลย

ครับ ไมมีนะครับ ทางฝายเลขานุการไมมีนะครับ ถาอยางนัน้ผมขออนญุาตผานมาที ่

  ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบนัทกึการประชมุ มีบนัทกึการประชุมคณะอนุกรรมาธกิาร 

บันทกึเจตนารมณ คร้ังที ่๑ ซึ่งประชุมเมื่อวันจนัทรที่ ๕ กุมภาพนัธ ๒๕๕๐ หนา ๑ เปนรายชื่อ มแีกไข 

ไหมครบั เชิญครับ 

  นางปทมา  สูบกําปง  :  ขออนุญาตแกไขนามสกุล ปทมา  สูปกาํปง สูบ คะ 

    ประธาน  :  เขียนผิดนะครับ สูบ นะครับ สูบกําปง ขอบคุณครับ หนา ๑ มีอะไรแก 

อีกไหมครับ ตอไปหนา ๒ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ผมหารือนิดหนึง่ครับ พอดีชวงวาระที ่๑ ตอนหนา ๒ ชวงที่

ประธานแจงใหทราบนะครบั ผมยงัไมไดเขา แตผมเขาใจวาโดยหลักการแลวในการประชุมคงจะบอกวา 

ทางรองศาสตราจารยวรากรณ  สามโกเศศ ลาออกดวยนะครับ คงตองมี Wording ตรงนัน้ 

  ประธาน  :  ครับ ใหเพิม่ขอความวา  

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ใหเพิ่มขอความเปนบรรทัดที ่๓ กอนคาํวา ดังนัน้ และ 

รองศาสตราจารยวรากรณ  สามโกเศศ ไดขอลาออกจากกรรมาธกิารและอนุกรรมาธิการทุกตําแหนง 

  ประธาน  :  และไดขอลาออกจากสมาชกิสภารางรัฐธรรมนูญและทกุตําแหนงใน 

สภารางรัฐธรรมนูญ เขียนขอความทํานองเดียวกับในรายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

อยางนี้ไดนะครับ ขอบพระคุณครับ หนา ๒ ทานอนุกรรมาธิการมีใหแกไขตรงไหนอีกไหมครับ  ตอไป 

หนา ๓ นะครับ คําวา Voice bar นี่ตรวจสอบแลววาเขยีนอยางนี้ถกูตองใชไหมครับ ผมไมรูวาเขียนอยางไร 

เทานัน้เอง เขียนถกูแลวใชไหมครับ เขียนถูกผานไดนะครับ เพราะเขาใจวาเปนอุปกรณที่มีอยูที่รัฐสภา 

อยูแลว จะตองจัดซื้อใชไหมครับ คือผมขออนุญาตหารือเปนเรื่องสืบเนือ่งนิดหนึง่ คือเร่ืองนี้เวลาจะซื้อ 

อุปกรณนี่คณะกรรมาธกิารสามัญกิจการสภา ซึ่งมีทานรองประธานเสรี  สุวรรณภานนท เปนประธาน 

ในกรรมาธกิารชุดนั้นไดวางหลักการวา อันไหนที่สามารถเบิกได วัสดุอุปกรณนั้นมีอยูแลวที่รัฐสภานี่ให 

เบิกกอน ถาจาํเปนอยางยิง่ถึงจะจัดซื้อ ทนีี้ตรงนี้ผมขอหารือครับวาเรามีไหมครับ เพราะมีตองไปเบิก 

  นางภิรมย  เจริญรุง (เจาหนาที่ประจําคณะอนุกรรมาธิการ)  :  ขอเรียนชี้แจงวาปกติ 

ที่สภาจะใชเทปบันทกึเสียง ซึ่งมีเจาหนาทีช่วเลขก็จะมานั่งปฏิบัติงานในทุก ๆ คณะกรรมาธิการ 

และก็ทุก ๆ คณะอนุกรรมาธิการ และปจจุบันนีก้็ไดทํางานรวดเร็วคะ คือสามารถทีจ่ะถอดเทปออกมา 

อยาง Paper ที่เสนออยูบนโตะนี่นะคะ ก็ถอดออกมาเปนรายงานการประชุมได เพราะฉะนั้นก็อยากให 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ        เยาวเรศ ๑/๔ 

วันจนัทรที่ ๑๙ กุมภาพนัธ ๒๕๕๐ 

 

คณะพิจารณาถึงความจาํเปนตรงนีว้าเราตองจัดซื้อหรือไมคะ 

  ประธาน  :  ผมไมทราบวาเรากําลงัอยูในระเบียบวาระรับรองบันทึกการประชุม 

เพราะฉะนัน้เดี๋ยวเราจะไปหารือในสวนเรื่องอื่น ๆ ไดไหมครับ เพราะวาอาจจะมปีระเด็นอื่น ๆ ไมใชเฉพาะ

รายละเอียดเรือ่งนี้เร่ืองเดียว เพราะฉะนั้นขออนุญาตรับรองตรงนี้ไปกอนนะครับ เพราะอันนี้ตรงตามกับที่

เราประชุมเมื่อคร้ังที่แลว อันนี้รับรองไดนะครับ ----------------------------------------------------------------------- 

 

- ๒/๑ 
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หนา ๓ ทานอนุกรรมาธกิารมีแกไขตรงไหนไหมครับ ทีแรกผมไปแกแลวมันผิดไป ปรากฏวาในเอกสารนี้

ถูกตองแลว คือกรอบ ๓ นี่ผมไปเขาใจวาคอืศาลและองคกรอิสระ ปรากฏวาที่เปนทางการตรวจสอบแลว

เขียนอยางนี้ถกูแลวครับ กรอบที่ ๓ วาดวยองคกรตรวจสอบอิสระ และศาล โอ.เค.  

อันนีถู้กตองแลวครับ เพราะกลัววาผมจะไปแกแลวมันเกดิผิดขึ้นมา  หนา ๓ ผานนะครับ ตอไป 

หนา ๔ ครับ ผมเขาใจวารายงานการประชุมนี้เราเพิง่แจกในทีป่ระชุมใชไหมครับ โอ.เค. ตองใชเวลาสักนิด

หนึง่ ถาทานเห็นตรงไหนทานทวงใหแกไขไดเลยนะครับ หนา ๔ มีอะไรแกไขไหมครับ  

ตองขออนุญาตดูหนา ๕ ดวย ทัง้หนา ๑ หนา ๒  หนา ๓  หนา ๔  หนา ๕ ทานอนกุรรมาธิการมีให 

แกไขตรงไหนไหมครับ ถายงัไมมีขออนุญาตผานตรงนี้ไปกอน ที่ประชุมรับรองรายงานการประชมุ 

โดยมีแกไขเล็กนอย ถาหากวาทานมีขอคิดเห็นที่จะทักทวงขอใหชวยแจงโดยตรงไดที่ฝายเลขานกุารไดเลย

นะครับ  

  ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองพิจารณา  

  ๓.๑ พิจารณารายงานการประชุมและบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการ 

ยกรางรัฐธรรมนูญ ทีนี้ผมขออนุญาตอยางนีว้าครั้งที่แลวทางอนุกรรมาธิการชุดนี้ไดขอใหผมไปหาตัว

รายงานวิจัยของทานอาจารยมนตรี  รูปสุวรรณ ทําคูกับอาจารยคมสนั เร่ืองเจตนารมณของ 

รัฐธรรมนูญ ผมก็ไปใชทนุทรพัยสวนตัวไปจัดหามา ก็จะขออนุญาตแจกทานอนุกรรมาธิการ 

ผมไมทราบวาแจกหมดทุกคนหรือยงั ทีนี้ตวัแทนของทานนลนิีก็แจกคนละเลมดวย ประมาณ 

๑๕ เลม ผมยงัมีอีก ถาไมพอผมเอามาใหไดอีกครับ ผมทําไวทั้งหมด ๓๕ เลม เผื่อไวใหผูชวย 

แลวก็เผื่อไวใหทาํงานเฉพาะชุดนี้ชุดเดียว ผมมทีั้งหมด ๓๕ เลม เอามามอบไวให ๑๕ เลม ชวยแจก 

ทานอนกุรรมาธิการ ทนีี้ผมขอหารือวาทัง้ ๓.๑  ๓.๒  ๓.๓ และ ๓.๔ จริง ๆ แลวจะใหพิจารณา 

รวมกันไดหรือเปลา  เชิญฝายเลขานกุารครับ 

  นางภิรมย  เจริญรุง  :  จะเรียนใหทราบวาตอนนี้ในขณะนี้เราไดรับรายงานของ 

คณะกรรมาธกิารยกรางคณะใหญ ๓๕ คน เราไดรายงานของเขามา ๗ คร้ัง ซึง่ขณะนี้เขาประชุมไป ๙ คร้ัง 

เราไดรับมา ๗ คร้ัง ดิฉันก็เลยนํามาเสนอทีป่ระชุม ๓ คร้ังแรกกอน วาทีป่ระชุมจะตกลง 

พิจารณากันอยางไร แลวในสวนของคณะอนุกรรมาธกิารเราก็กําลังตดิตามเรื่องเอกสารอยูนะคะ 

แตวายังไมไดรับ กําลังประสานงานกนัอยูคะ 

  ประธาน  :  ตรงนี้ผมจะขอปรึกษาทานอนุกรรมาธกิารดวย เพราะวาเรากําลงัจะลง

รายละเอียดแลว ทีนี้คร้ังที่แลวถาใหเชื่อมตอกับเมื่อคราวที่แลวที่ปรากฏในรายงานการประชุมที่เราเพิง่

รับรองบันทกึการประชุมไป คร้ังที่แลวเราวางแผนในกรอบใหญ ทนีี้ในการทํางานเราจะลงไปที ่

เอกสารอยางใดอยางหนึง่เลยหรือเปลา ผมขออนุญาตหารือนิดหนึ่ง หรือวาเราจะวางกรอบใหญ 
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ตอไปอยางใดอยางหนึ่งกอนที่จะเขาสูรายละเอียดในเอกสารหรือเปลา เพราะวา ๓.๑  ๓.๒  ๓.๓ และ ๓.๔ 

จะเปนรายละเอียดทางดานเนื้อหาแลวนะครับ ทีนี้รูปแบบของการจัดการที่เราวางแผน 

เมื่อการประชมุคร้ังที่แลวเรามีเร่ืองอะไรทีจ่ะหารือในภาพใหญกนัอีกบางหรือไม ผมจะขอหารือ 

นิดหนึ่ง ทางฝายเลขานุการไดเตรียมเอกสารที่เปนรายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการยกราง 

รัฐธรรมนูญ ทีเ่ปนรายละเอยีดเลยคือ ๓ คร้ังเลย แตยังไมไดแจกหรือวาแจกแลวครบั ทนีี้ผมขออนุญาต

ผูชวยที่ผมเรียนที่ประชุมมาแลวนะครับ ผมจะขออนุญาตใหมานั่งขางในไดไหมครับ จะไดมีที่เก็บ ที่บันทึก

ตาง ๆ ดวย และขอใหชวยแนะนําตัวตอคณะอนุกรรมาธิการบนัทกึเจตนารมณดวย 

เชิญครับ  

  นายกอสิทธิ  เสรีวิวัฒนา  :   ผม กอสิทธ ิเสรีวิวัฒนา นะครับ  

  นายธราพงษ  สุขมาก  :  ผม ธราพงษ สุขมาก ครับ  

  ประธาน  : เปน ๒ ใน ๗ คนที่ผมไดรายงานที่ประชุมเมื่อสักครูนี้นะครบั ทนีี ้

ขออนุญาตกลบัมาที่ระเบียบวาระที่ ๓ จะขอหารือครับวาเราจะพิจารณาเอกสารนี้เลยหรือเปลา 

หรือวาจะทาํอยางไร ทีนีเ้รามีตัวอยางก็คอืตัวหนงัสือเลมแดงซึ่งผมไดขออนุญาตทางทานอาจารย 

คมสันที่เปนเจาของงาน และขออนุญาตทานอาจารยมนตรีแลวนะครับ จะขอหารือ ตองเพิง่ทาน 

โสมสุดาดวยนะครับ ทานมคีวามเห็นวาอยางไรครับ จะลงรายละเอียดเลยไหมครับ หรือวาจะคุยกัน 

ในภาพใหญเสียกอน เชิญครับทานวัชรินทร 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ขออนุญาตครับ ผม วัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  

อนุกรรมาธกิาร คือผมก็ยังหนักใจอยู จาก Paper นี้ เทาที่ทราบยังไมใชเอกสารเผยแพร เราก็คงเอาออก

ไมได ทีนี้เราจะทําอยางไร ผมก็หนักใจเหมอืนกนัวาถาเราอานอยางนีเ้ราก็ยังไมไดอะไร  

คือเขาจะมีประชุม เทาที่ผมทราบ คือตอนนี้ผมก็อยูในกรอบ ๑ ก็นัง่ฟงเขาทุกนัด บางทีผมกย็ังจบัใจความ

ไมไดเลยเจตนารมณ คือผมคุยกับอาจารยรัชฎาภรณที่เปนอนกุรรมาธิการ ก็พูดคลาย ๆ กับวา 

คงตองไปที่ Spring field ไปเก็บตรงนัน้ คอืเขาจะไปรอนใหมนัยุติตรงนัน้พอสมควร ทีนีถ้าเราจากรายงานนี้

มันกย็ังไมยุต ิผมหารือนะ ถาเราไปอานเราจะตั้งประเด็นอยางไร แลวเราจะเก็บข้ึนมาไดอยางไรวาเราจะดู

เจตนารมณในแตละประเด็นแตละเรื่อง กห็ารือที่ประชุมวาเราจะวางแผนทาํงาน 

อยางไรนะครับ ซึ่งก็มีนองนกัศึกษาที่มาชวย ขอบคุณมากครับ 

  ประธาน  :  ดูเหมือนวาในการประชุมคร้ังกอน เรามีความเห็นในเบื้องตนวาเราจะตอง

พิจารณาเอกสารหลาย ๆ สวนประกอบกนั แลวจะตองดูการพิจารณาทัง้ในชัน้ของสภาราง 

รัฐธรรมนูญอีกดวย แลวก็จะตองทาํงานไปถึงในชวงของวนัที ่๕ - ๑๐ มีนาคมที ่Spring field อีกดวย 
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เพราะฉะนัน้ถาทาํตอนนี้ก็คอืการทาํงานเบื้องตนมนัยงัไมใชภาพในชัน้สุดทาย ยังไมเปนที่สุดเลย 

มันยงัสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา คือผมเขาใจวากรรมาธิการทุกทานไดติดตามขาว 

ของทั้ง ๓๕ คนแลวกท็ั้งกรอบ ๓ กรอบ มีขาวออกมาทางสื่อมวลชนมากตลอดเวลา แลวพอเขาไป 

ในเว็บไซตของสภารางรัฐธรรมนูญก็จะเหน็ขอมูลตลอดเวลา แลวขอมลูนั้นก็จะไมเปนที่เปนไปในทาง

เดียวกนัอีกดวย ขอมูลก็จะขดัแยงกันอยูตลอดเวลา แลวก็มีเปลี่ยน มเีพิ่มเติมอยูตลอดเวลา 

หมายความวาเราพจิารณาในครั้งกอน เราวางแผนวาจริง ๆ แลวก็คือยังไมตกผลึกเลย แตตกผลึก 

จริง ๆ มนัจะเปนที ่๕ - ๑๐ มีนาคมที่ Spring field มากกวา ผมกเ็ลยตองขอหารือซํ้าอีกในระเบยีบ 

วาระที่ ๓ วาเราจะวางแผนในการทํางานอยางไร เพราะวาในการประชมุคร้ังที่แลวเราวางแผนไววา 

จะตองไปบันทึกกนัใหไดแลวไมใหพลาดแมแตซีนเดียว ผมขออนุญาตใชภาษาอังกฤษ คือไมใหพลาดแมแต

ฉากเดียว เพราะวาในชวงนัน้จะเขมขนมาก มี สสร. ทั้ง ๙๙ ทาน หรือ ๑๐๐ ทาน  

แลวก็กรรมาธกิาร แลวก็อนกุรรมาธิการ แลวก็กรรมาธิการอื่น ๆ อีก ตาง ๆ อีก ก็เลยตองขออนุญาต 

กอนที่จะเขาตรงนีท้านอนกุรรมาธิการมีความเห็นจากทานวัชรินทรไหมครับ เชิญนะครับ  

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ประโภชฌ สภาวสุ นะครับ ในประเด็นของ Spring field 

ส่ิงที่ผมคิดวาคณะอนุกรรมาธิการจะตองเตรียมตัวนี้ก็คอืวาในนักศกึษา ๖ - ๗ ทานทีก่ําลงัจะเขามาเปน

ทีมงานของเรา เราจะตองวางแผนกันใหดวีาเราจะเก็บขอมูลกันอยางไร แลวเราจะสงัเคราะห 

ขอมูลกันอยางไร แลวใครจะรับผิดชอบตรงสวนไหนอยางไร เพราะวาถาใหนองทัง้ ๗ คนทํางานพรอมกัน

มันก็จะเหนื่อยพรอม ๆ กันหมด ถาเราแบงเปนชวง ๆ วาใครจะทาํงานอยางไร  

ประสิทธิภาพในการเก็บขอมลูจะมี ขอบพระคุณครับ 

  ประธาน  :  เชิญครับทานคณิต 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ขอบคุณครับ ผม คณิต วัลยะเพ็ชร ครับ ผมขอหารือ 

อยางนี้วาสอดคลองกับทีท่านประโภชฌกลาวนําไววาใหแบงงานกนัเปนชวง ๆ ผมสมมุติอยางนีว้า 

ในระหวางนี้เราจะเห็นรายงานการประชุมของคณะใหญ ๓๕ ทาน แลวก็ในขณะเดยีวกันแตละทานที่ไปเปน

ตัวแทนของคณะอนุเรา ไปดูในกรอบ ๑ กรอบ ๒ และกรอบ ๓ กจ็ะเห็นรายงานการประชุม 

แตละกรอบอีก หลกัใหญกค็ือรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ถาอันไหนที่วารายงานการประชุมแตละฉบับ 

แตละชุดเขาไมไดแตะเปลี่ยนแปลงจากป ๒๕๔๐ เลย เราก็ปลอยเอาไว แตถาเผื่อเกดิเขาไดแตะ 

กลาวถึงประเด็นใดที่เปลี่ยนแปลงไปจากรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ เราก็ใสเปนเรื่อง ๆ เอาไว พอตอไปขางหนา 

พอไดมีการรางมีกรอบขึ้นมาชัดเจนตอน Spring field หรือกอนจะถึง Spring field เขาเกิดเปลี่ยนแปลง

อะไรขึ้นมามนัก็จะถกูแกไขทบัไปในจุดที่เราไดกลาวถึงประเด็นนัน้ ตรงนี้ถาเผื่อเกิดเรา  
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ใสเขาไปในคอมพิวเตอรมนัจะชัดเจนวา Version ๑ เขามากลาวถงึอยางไร Version ๒ เปลี่ยนไปแลว

อยางไร เมื่อไรใชไหมครับ ไลไปเร่ือย สุดทายอันไหนที่ไมเปลี่ยนมนักห็ยดุอยูตรงนั้น อันไหนที่เปลีย่น 

แลวมันก็ไดเหน็การวิวัฒนาการ Update มา แลวก็เหตุผลทางดานขวาวาเหตุผลเพราะอะไร  

ยกตัวอยาง เมือ่กี้พอดีผมเขาไปนั่งฟงของกรอบ ๓ ที่เขาประชุม ผมกโ็นตมาในชวงระยะเวลาที่ผมนัง่อยู ผม

ก็โนตเอาไววา อยางเขาบอกวาที่มาขององคกรอิสระ ทุกหนวยเขาจะตองวางหลักใหเหมือนกนัหมด หลักให

เหมือนกนัเพื่อจะไดสอดคลองกัน เชน จะแตงตั้งจากประธานศาลฎีกา  

ศาลรัฐธรรมนญู ศาลปกครอง แลวกห็ลาย ๆ องคกร เมือ่เสนอไปแลวยับยั้งได ๑ คร้ัง ถาเผื่อหากยงัยนืยันก็

ถือเปนตามเสนออะไรอยางนี้ นี่คือที่ผมโนตเอาไวนี่จากจุดหนึง่จากหลาย ๆ จุดที่เขาไดมีการอภิปรายกนั

และก็ยุติเปนหัวขอหลกั ๆ แตละหลักตรงนั้น เมื่อกี้ผมนัง่ฟงอยูประมาณ ๑ ชัว่โมง กไ็ด 

มีการกลาวถึงประมาณสัก ๖ - ๗ ประเดน็ ซึง่ตรงนี้สุดทายถาเผื่อเกดิไปอยูในรายงานการประชุม 

ก็จะสะกัดออกมาได ถงึแมรายงานการประชุมจะสะกัดออกมาไดไมดีเทากับที่เราไปนั่งฟง แตก็ยงัไดใน

ระดับหนึง่ อยางวันนี้ผมก็ขอไฟลของกรอบ ๓ มา เพื่อทีจ่ะใหแจกกนั ของพวกเราจะไดดูกัน 

ไปกอน ถาเผือ่เกิดกรอบ ๑ กรอบ ๒ ขอไฟลของเขามาแลวก็ถายแลวก็เอาไปคืนเขา เราก็จะได Update แต

ละกรอบไปเรื่อย ๆ สมมุติตอไปวา พอถึงวัน Spring field ที่ทานประโภชญเสนอแนะ 

ทานวัชรินทรเสนอแนะ ผมกเ็ห็นคลองตองกันวาวนัที่ ๕ - ๑๐ มนีาคม เราคงตองใหมอียางนอง ๆ  

เขาอยูตลอด แตพวกเรายังตองเปนตัวหลกัแบงกนัวาใครจะอยูวนัไหน อยางไร อยางนอยที่สุดจะตองมีคน

อยูโยงเพื่อเปนหวัหลกัใหนอง ๆ เขาเหมือนกนั อาจจะเปนอยางนอย ๑ คน จะเปน ๒ คนก็ได 

ไมเปนไร เพราะวาบางทีเรานั่งฟงอยู เราจดไดไมหมดหรอกครับ อันนัน้ก็เปนขอเสนอแนะเสริมข้ึนมา 

ขอบคุณครับ  

  ประธาน  :  ในสวนนี้ผมเขาใจวาเรายังมีความเหน็คอนขางสอดคลองตองกัน ทนีี้กอนที่จะ

ดูตอไป  มีทานอนกุรรมาธิการทานใดมีความเห็นเพิ่มเตมิไหมครับ เดีย๋วคอยดูวาจะวางแผน 

ในการทํางานอยางไร แลวเดี๋ยวคอยกลับมาดูเอกสารตรงนี้ดีไหมครับ เชิญครับ  

  นางปทมา  สุขกําปง  :  เรียนทานประธานและทานอนกุรรมาธิการ ปทนา  สุขกําปง  

คือมีขอที่อยากจะหารือในทีป่ระชุมก็คือประเด็นทีท่านอนุกรรมาธกิารแตละทานไดนําเสนอก็คือวา 

มีการเก็บประเด็น แตคราวนีเ้พื่อความชัดเจน ประเดน็นีจ้ําเปนจะตองเก็บทกุประเดน็หรือเปลา  

เพราะบางทีในประเด็นเดยีวกันมีความเหน็ที่แตกออกไป อยางเชนทีม่าของสมาชิกรัฐสภาอะไรพวกนีม้ันจะ

มีความเหน็คอนขางแตก ในเบื้องตนตรงนี้เราจาํเปนจะตองเก็บใหหมดหรือเปลา หรือวาเอาแตขอสรุปวาใน

ที่ประชุมถกเถยีงกนัแลวไดขอสรุปวาควรจะเปนอยางไรตรงนั้น เพื่อใหถาเกิดวาเราอยากจะรูเจตนารมณ

จริง ๆ เรานาจะตองตั้งตนทีต่ั้งแตตอนแรกมันมกีารถกเถียงกันดวยอะไร  



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ            เบญจกุล ๒/๕ 

วันจนัทรที่ ๑๙ กุมภาพนัธ ๒๕๕๐ 

 

แลวสรุปสุดทายทีป่ระชุมเหน็ควรหรือวาเห็นชอบใหมนัออกมาอยางไร แลวก็มีเหตผุล Support อะไร 

ตรงนั้น  มนัจะชวยทําใหเจตนารมณมนัชดัเจนมากขึ้นไหมคะ ก็เรียนปรึกษาแลวกนัวาแนวทาง 

ควรจะเก็บลักษณะไหน  

 

           - ๓/๑  
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  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ถาเราดูในตัวอยางนี ้ที่เราดูตวัอยาง 

ของป ๒๕๔๒ ที่เปนการทาํเมื่อ ไมไดทําพรอมกับการรางรัฐธรรมนูญ แตทําหลงัจากการรางรัฐธรรมนูญ 

เสร็จแลว แตคนทีท่ํานี่เขาเปน สสร. อาจารยมนตรี  รูปสุวรรณ ทานทําในฐานะที่ทานเปน สสร. และ 

รางรัฐธรรมนญู ป ๒๕๔๐ มา แลวก็อาจารยคมสันอะไรตาง ๆ ทานกเ็ปนทมีที่ไปเขียนรัฐธรรมนญูก็เลย 

พอรูนี่นะครับ แตวาครั้งนี้เราทําไปพรอมกนัไมใชหลงัจากนัน้ ทีนีถ้าเราดูตัวอยางนีน่ะครับ มนัก็มขีอดี 

ตรงที่เหน็วาควรจะทาํอยางไร แตขอเสียก็คือถาเราดูตรงนี้เราคิดนอกกรอบไมไดแลวเดินตามเขาหมดเลย 

ซึ่งผมก็คิดวาเราคงตองระวงันิดหนึ่งเราอยาไปเดินตามหมด เพราะวาบางอยางนี่มนัทาํเพิม่หลงัจากนัน้ได 

แลวก็สามารถที่จะระบหุรือวาชี้เจตนารมณออกมาไดชัดเจนยิง่กวาการที่เราศึกษาจากเอกสารหรือดูตาม 

กรอบตรงนั้น แตวาอยางไรก็ตามก็เหมือนกับประเดน็ที่วาเราเทียบกับรัฐธรรมนญู ป ๒๕๔๐ เราก็ม ี

ตัวเทียบ เพราะฉะนัน้เราก็ตั้งเปาไวนะครบัวาจะตองบนัทกึเจตนารมณใหสมกับกรอบอํานาจหนาทีท่ี่ไดรับ 

มอบหมายของกรรมาธกิารชุดนี้ ทีนี้อยางไรก็ตามนีน่ะครับ ถาความเห็นของผมนี่ครับ ซึ่งทาน 

อนุกรรมาธกิารมีความเห็นตางไดนะครับ คืออยางไรก็ตามมนัหนีไมพนครับวาตองดตูามเอกสารแลว 

เวลาบนัทกึนีม่ันหลกีเลี่ยงไมได จะอธิบายไดและตองบันทกึตามลาํดับเหตุการณในประวัติศาสตร 

เอกสารมนัมีวนัทีก่ํากบัหมดครับ เพราะฉะนั้นเราก็คงตองมีลําดับเหตุการณอยางนัน้ แตวาในกรอบใหญนี ่

เราจะตอง คือทั้งเหน็ไพรและเหน็พฤกษความเหน็ผมนี ่คือไมใชวาหยาบ ๆ แลวไมมรีายละเอียดอะไรเลย 

มันตองบอกไดวามทีี่มาที่ไปอยางไร แตอยางไรกต็ามไมไดเห็นตนไมแตละตนอยางเดียว แตปาทั้งปานี ่

ตกลงมาตรานีม้ันเปนปาอะไร เปนไมเต็ง ปาเบญจพรรณหรือวาปาดงดบิ ปาอะไรตองอธิบายไดดวย 

มันเขียนไวทําไม เพราะวาเขาอยากใหเรามาบันทึกตรงนี้ใหเขียนไวใหชัด ๆ เพราะฉะนัน้อยาไปลืม 

ภาพใหญดวย เพราะฉะนั้นมัวแตไปลงรายละเอียดนี่แตวาเราตองหาวธิีการที่จะชี้ใหเห็นชัด ๆ ดวยนะครับ 

วา ตกลงเรื่องสําคัญนี่มีเจตนารมณวาอยางไร ซึง่จริง ๆ แลวเราอาจจะวิเคราะหจากตัวรัฐธรรมนญูใหม 

นี่ไดวาอนัไหนที่ ผมดูจากที่เปนเอกสารวิชาการที่สถาบันพระปกเกลาแลวก็อาจารยสมคิดไปเขียนเสนอ 

นี่นะครับ ที่เขาทาํมาเมื่อเดอืนกุมภาพนัธนี่นะครับ เขาก็มีแนวอยูนะครับที่เปนขอเสนอสวนตัวของ 

อาจารยสมคิดนะครับวา รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ นี่มนัเปนตัวตั้ง เพราะฉะนั้นเขากเ็สนอเลยครับวา 

หมวดไหนแก หมวดไหนไมควรแก ถาแก  แกเล็กนอย หมวดไหนควรตองดูทบทวน อันนัน้ก็เปนอยางหนึง่ 

เพราะฉะนัน้กห็มายความวาเราไมตองไปลงรายละเอียด ถาความเหน็ผมนีน่ะครับ เร่ืองบางเรื่องที่เปน 

รายละเอียดปลีกยอยเลก็นอยเราก็เก็บเทาที่มันตองเก็บเทานั้นนะครับ แตวาถาเรื่องไหนครับ ดูจาก 

ในเลมสีแดง อันไหนที่เปนประเด็นสําคัญนี่เขาเขียนละเอยีด ถาอันไหนที่ไมสําคัญนีน่ะครับ มันก็ผานไป ๆ 

มันไมมีคนโตแยง ไมมีอะไรตาง ๆ ก็เปนทีรั่บกัน เพราะฉะนัน้เราก็ตองวิเคราะหครับ วิเคราะหโจทย 

ทีนีว้ิเคราะหโจทยนี่นะครับวา รัฐธรรมนญูที่เขาในที่สุดเขาตองไปเทยีบนะครับวามันเหมือนหรือตางกับ 
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ป ๒๕๔๐ อยางไร สาเหตทุีก่รอบตาง ๆ นีอ่ภิปรายแลวก็เปนขาว สาเหตุหนึ่งเกิดจากการบนัทกึของ 

ส่ือมวลชนซึ่งความรับรูไมเทากนั ละเอียด หยาบบาง แตกตางกนัไดบาง หรือการที่ไปสัมภาษณแลวก็ 

ไมไดละเอียดมากนัก บางอยางมันก็จะอธบิายในตวัทีม่นัเปนเอกสาร แตบางอยางนีเ่อกสารมนัดีกวา 

ที่ทานใหสัมภาษณ เพราะฉะนัน้ในสวนนี้เราจึงตองไปฟง เราถึงตองมคีนไปดูเอกสารและมันตองละเอียด 

และตองเริ่มบันทกึเลย ฉะนัน้ผมเสนออยางนี้นะครับวา คงจะตองมีการวิเคราะหครับวาอนัไหนตอง 

ละเอียด อันไหนที่ไมเปนปญหามากเรากอ็ยาไปละเอียดกับมันเกินไป เพราะมนัไมใชปญหาอะไร 

เขาไมไดแกอะไร อันนี้ผมก็ขออนุญาตรวมอภิปรายดวยนะครับ ในสวนนี้ไมทราบวาทานอนกุรรมาธิการ 

จะอภิปรายอะไรตอหรือเปลา เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  อําไพ  อินทรประเสริฐ คะ ดิฉันคิดวาเราคงตอง

เดินตาม ๓ กรอบนั้นแนนอนอยูแลวที่เขาแบงเนื้อหาสาระเปนอยางนัน้ ทนีี้ภายใตแตละกรอบเราดจูาก 

เอกสาร เราคงตองสงนกัวิชาการไปนั่งรวม และที่ทราบมาคือวันที่ ๒๓ เดือนนี ้ความคิดเห็นของประชาชน 

ทุกจงัหวัดจะเขามาที่สวนกลางในรัฐสภาและจากนั้นจงึจะนาํไปสกัด เขาใจวาอยางนั้นนะคะ ทีห่ัวหิน 

ใชไหมคะ สปริงฟลดอะไรนัน่ เพราะฉะนัน้การที่เราเขารวมทุกระยะแลวก็แบงงานออกเปน ๓ กรอบนั้น 

ก็คงตองติดตามอยางใกลชดิวาในกรอบที ่๑ เร่ืองสิทธิเสรีภาพนี่มีประเด็นอะไรบาง คงอาจจะละเอียด 

ก็ยอมไดในชวงนี ้และก็คร้ังตอไปมีคร้ังที่ ๒ ที ่๓ มนัก็อาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงไป เราก็อาจจะตดัตรงนั้น 

เพิ่มตรงนี้ แตตองวางกรอบใหญ ๆ ไวกจ็ะไดใสบาง ตัดออกบางอะไรอยางนีน้ะคะ คงจะทาํใหงานเสร็จ 

เร็วขึ้น แตวาในชวงแรกนี้แมแตรายละเอียดคิดวาก็อาจจะยังจาํเปนอยูนะคะ ขอบคณุคะ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ดูเหมอืนวารายละเอียดมีคนตองไปทํา 

ตองไปพิมพ เพราะวาเอกสารที่ไดมานี่มนัเปนแผนกระดาษ เพราะฉะนั้นตองมีการไปพิมพ ตองไปอะไร 

แลวคงจะเริ่มไดแลวนี่ ผมเหน็ดวยวามีสวนหนึ่งที่จะตอง เพราะฉะนัน้ผมขอหารือครับวาประเดน็ทีเ่รา 

ควรจะตองทาํงานแลวใหมีประสิทธิภาพดวยนะครับ เทาที่ดนูี่อนุกรรมาธกิารก็จะมคีวามเห็นคอนขาง 

สอดคลองตองกนันะครับวา มันตองมีการจัดการเพื่อใหการทาํงานนี่บรรลุผล เพราะฉะนัน้ประเด็นใหญ 

นี่นะครับคงจะตองมีการกําหนดวิธีการทาํงานแลวก็มกีารแบงงานกนั แลวก็ไมใหมนัตก ขอมูลนี่ไมใหพลาด 

เพราะฉะนัน้ตองมีการแบงงานกนัดวย แลวก็คงจะตองดเูอกสารนี่เปนหลักดวยเหมอืนกนั เพราะฉะนัน้ 

ผมเสนอนะครบัวา ถาอยางนั้นสาํหรับในระดับนี้อยากจะใหมีการแบงงานหรือมกีารเสนอในเรื่องของ 

ประสิทธิภาพในการเก็บขอมลูซ่ึงผมเห็นดวย แลวกม็ีการประเมินคาดวยวาอนัไหนทีต่องไปดู พลาด 

ไมไดเลย บางอยางก็ไมมีประเด็นอะไรนักนี่นะครับ เพราะฉะนั้นก็ตองดูจากเอกสารแลวก็ตองเริ่มไปพิมพ 

ตาง ๆ ทนีี้เราแบงงาน แบงงานนี่คงจะเปน ๒ สวน คือตัวคณะอนุกรรมาธิการเองจะแบงงานทําอะไรบาง 

แลวก็เราจะมผูีชวย ผูชวยนีเ่ขาตองสัมพนัธกับวาผูชวยนั้นที่จะเขามาทํางาน จะทาํงานไดทันทหีรือไม 
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ตองไปทําอะไรตาง ๆ จะไปฟงอะไรตาง ๆ จะมวีิธีการทาํงานอยางไร ผมเขาใจวาผมลืมแจงใหทีป่ระชุม 

ทราบอันหนึ่งก็คือ ขออนุญาตแจงอันหนึง่นะครับวาทางคณะกรรมาธกิารวิสามัญมหีนงัสือไปที ่

คณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญนีน่ะครับ แลวทางคณะกรรมาธกิารยกรางไดมีหนงัสืออนุญาตใหผูแทน 

ของคณะกรรมาธิการวิสามญับันทกึเจตนารมณนี่เขาฟงเปนทางการแลว ผมลืมแจงใหที่ประชุมทราบไป 

ขออนุญาตเพิม่เร่ืองนี้เร่ืองหนึ่ง ที่จริงจะตองเปนเอกสารแจกทุกทานเปนสําเนาหนังสือที่ลงนามโดย 

ทานประธาน นาวาอากาศตรี ประสงค  สุนศิริ นะครับทีแ่จงมา อันนี้ผมขอเพิ่มนะครับ เพราะฉะนัน้ 

ในสวนนี้ตัวอนุกรรมาธกิารนี่นะครับก็สามารถทีจ่ะเขาฟงไดแนนอนนะครับ ก็เหลอืแตสถานะของผูชวย 

ตาง ๆ  

ทีนี้เราอยูในประเด็นทีว่าเราจะทาํงานใหมปีระสิทธิภาพนี่นะครับ งานนี่มันเริ่มกนัไปแลวนี ่

นะครับ ผมเสนอขั้นแรกกอนนะครับวาเราจะแบงงานกนัอยางไร อยางนอยที่สุดเมื่อสักครูมีการกลาวถงึ

ความสาํคัญของวนัที ่๕ ถึงวนัที ่๑๐ แลวจะมีวนัที ่๒๓ ข้ึนมาอกีอันหนึง่ซึ่งเดีย๋วคงตองดูวามันเขามา 

ในเนื้องานของกรรมาธกิารชุดนี้อยางไรหรือไม หรือวาตองไปผานทางสภารางรัฐธรรมนูญอะไรหรอืเปลา 

เพราะวามนัมปีญหาเหมือนกันนะครับวาหนาที่ของเราตองไปฟงชาวบานโดยตรงหรือเปลา อะไรหรือเปลา 

แตวาเรื่องมนัจะเขาสูกระบวนการ ทีนี้ผมขออยางนี้นะครับวาคงจะตองลงวนักนัแลวนะครับ อยางนอยที่สุด 

วันที่สําคัญคือ ๕ – ๑๐ อาจารยคมสันบอกวา ๕ – ๑๑ ซึ่งผมอยากจะใหตรวจสอบและจะใหตรวจสอบ 

ดวยนะครับวาสปริงฟลดนี่สปริงฟลดไหน เพราะวายังไมรูเลยวาโรงแรมไหน มันมีสปริงฟลด บีช 

และก็สปริงฟลดที่หวัหนิแนนอนเลยนะครับ ทนีี้มนัมีตีกอลฟอันหนึง่ แลวก็มทีะเลอีกอันหนึ่ง โรงแรมไหน 

ยังไมรูเลยครบั มันมี ๒ โรงแรม แลวถามตัวกรรมาธกิารเอง อยางอาจารยนครินทรอาจารยก็ตอบไมได 

ไมมีใครตอบไดเลย เดี๋ยววนันี้ผมจะเจออาจารยสมคิดนีน่ะครับ ผมจะถามทานวาตกลงวาที่ไหน 

ผมอยากจะใหทางเราชวยตรวจสอบมากกวา เพราะวาคงจะตองใชงบประมาณของคณะกรรมาธกิาร 

ชุดนี้เอง ไดทราบวางบประมาณของคณะกรรมาธิการชุดนี้จะเพิ่มเปนประมาณ ผมไมรูวาเขาตกลงกัน 

ในวิปของ สสร. นะครับ กรรมาธิการกิจการสภาวาชุดละประมาณ ๕ – ๗ ลานบาท ผมไมทราบวาในที่สุด 

ชุดนี้จะไดงบประมาณเทาไร เดิมนี่เขาใหงบประมาณประมาณ ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท ตอมาเขาเพิม่เปน 

ประมาณ ๕ – ๗ ลานบาท ซึง่ผมยงัไมทราบตัวเลขวายุติแลวหรือยัง เดีย๋วผมจะตองถามทางฝายเลขานุการ 

ทีนี้เอาใหมันทาํงานแลวมันเดินดวยนะครบั ผมเองผมขอเรียนที่ประชุมเลยนะครับวาผมจะไปอยูตรงนั้น 

ตลอด ๒๔ ฃัว่โมงตั้งแตตนจนจบ ถาตองเดินทางไปตั้งแตวันที่ ๔ นีน่ะครับ คือผมไมมีรถ ผมตองพึง่ทาง 

เจาหนาที่ดวย ไมรูวาถาไมมรีถจะมีรถไปไดหรือไมนะครับก็จะขอไปดวย ผมกจ็ะไปตั้งแตวันที่ ๔ หรือ 

วันที่ ๕ และไปอยูจนจบรายการแลวถึงจะกลับมา อันนัน้ผมไปอยูดวยตลอดรายการแนนอน สวนผูชวยนี ่

ไดทราบวาประมาณ ๒ หรือ ๓ คนนี่จะไปรวมไมได แตจะไปรวมไดประมาณ ๔ คนหรือ ๕ คน 
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ผมจําไมได ชวง ๕ – ๑๐ มนีาคมที่สปริงฟลดนีน่ะครับ ทนีี้ตรงนีม้ันสาํคัญคอนขางมากก็คงจะตองขอให 

ชวยแจงขอมูลเลยนะครับ ผมอยากใหแจงขอมูลที่ทางฝายเลขานุการจะสะดวกกวา วาใครไปไมไปอยางไร 

แลวผมไมทราบวาตอนนี้เรามีขอมูลเพิ่มเตมิไหมครับวา ในการไปตาง ๆ นี่งบประมาณมีพอหรือไม 

ถาเกิดอนุกรรมาธิการทานจะไปทุกคนนี่สามารถไปไดไหมครับ เชิญครับ 

  นางภิรมย  เจริญรุง (เจาหนาที่ประจําคณะอนุกรรมาธิการ)  :  ตรงนี้คะ คณะอน ุ

กรรมาธิการกส็ามารถเดนิทางไปไดโดยเราก็ขออนุมัติในที่ประชุมใหญ ซึ่งในที่ประชุมใหญก็อาจจะม ี

บางทานที่สนใจใชไหมคะทีจ่ะรวมเดินทางไปดวย ก็คงตองเอาเขาทีป่ระชุมวนัพุธ แตวาโดยปกตแิลว 

สามารถไปไดคะ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ตองขออนุมัติ เพราะฉะนัน้ตองขอชื่อ 

เพราะฉะนัน้ขออนุญาตวาอยางนอยที่สุดวันนี้ทีม่านี่ขอใหทานแจงความประสงคไดเลยนะครับ 

ทีนี้สําหรับทานทีย่ังไมมาประชุมวนันี ้เราจะขอใหชวยติดตอไดไหมครับ จะไดมีขอมูลเสนอ เราคงจะตอง 

เสนอวนัพธุนี ้เพราะฉะนัน้พรุงนี้ตองมีคาํตอบ ตองถามอนุกรรมาธกิารทานที่ไมไดมาประชุมวนันี้ดวย 

เพราะฉะนัน้เดี๋ยววนันี้ขออนุญาตใหทานชวยตัดสินใจแลวก็แจงวันเลยนะครับวาขดัของหรือไมขัดของ 

อยางไร ทีนี้ผมไมทราบวาการประชุมนีม่นัเริ่มต้ังแตเชาวันที่ ๕ เลยหรอืเปลาครับ ผมไมเหน็กําหนดการ 

อะไรเลยครับ เขาพูดกนัไปพดูกันมาดวยวาจาตลอดยงัไมเหน็เปนเอกสาร ผมไมรูวาเอกสารมีออกมา 

บางแลวหรือยงัครับ เขาพูดกันมานานแลวครับ เชิญทานวัชรินทร 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ขอเรียนทานประธานครับ คือจะไปสปริงฟลดนีท่าง 

ของผมนี่อยูกรอบ ๑ ของคณุหมอ คือเขามีแบบสอบถามแลวก็ผมกย็งัไมไดกรอก เจาหนาที่เขากต็าม 

ผมก็เลยวาผมไปนะครับ ในสวนของผมผมไปในกรอบของอนกุรอบ ๑ แตผมแจงชื่อเขาไปแลว 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ทานเปนอนกุรรมาธิการกรอบ ๑ 

อยูแลว เพราะฉะนัน้ทานใชงบนั้นไดเลยอยูแลว เพราะฉะนั้นชวยแจงนะครับ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ทีนี้ผมขอยอนมานิดหนึ่งครับที่ประเด็นนี่ คือผมมอง 

อยางนี้ไมทราบวาอาจารยจะเหน็อยางไร คือรัฐธรรมนูญเราก็มีประเด็นเยอะเลย ทนีี้แตละประเดน็ 

มันตองเกาะตดิ แบบที่ในกรอบผมนี่เขาจะไมเอาคําวา ทัง้นีก้ฎหมายกาํหนด คือสวนใหญก็วามีสิทธินี ้

ตามกฎหมายกําหนด เขาจะยกเลกิ เขามเีหตุผลนะครับ มันก็มีเหตุผลของเรื่องนัน้ ถามันมีคนเกาะนี ่

เกาะติดประเด็นนี้เลย หรือวากรณีสิทธิชมุชนอยางนี้ มนัมีในกฎหมายอยู แตมนัมปีญหามนัไมครอบคลุม 

เขาก็ยกขึน้มาเปนประเดน็อยางนี้ หรือกรณีการตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางนี้ ถาเราแยก 

เปนหวัขออยางนีก้็จะงายในการที่จะเกาะติด ถามนีองทีเ่ขาตามนี่ก็จะเห็นเลยวาปญหามนัเกิดขึน้ 

เขาถึงยกอยางนี ้ทนีี้กรอบอ่ืน กรอบ ๓ กรอบอะไรนี่ก็มี มันคงมปีระเดน็วามันมีปญหาอะไร เชน 
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องคกรอิสระนีม่ันไม Work หรือมีปญหาการแทรกแซงทางการเมืองเพราะอะไร แลวเขาจะคุยกนัตรงนี ้

จะไปสูการแกไขตรงนี้ ถาเราไดจากเริ่มตนที่ปญหา คือมูลของเรื่อง คอืมูลเหตุของปญหาและวิธีการแกไข 

เขามองกนัอยางไร เขาถกกนัอยางไรอยางนี ้ถาเกาะอยางนี้ก็จะไดเจตนารมณที่แทจริงเลยวาเรื่องนี ้

เพราะอะไร มนัถงึมีการเพิ่มเติมมีการแกไข แตถาเราไปนั่งฟง ๆ นีบ่างทีเรากเ็กาะไมไหว มนัเหนื่อย 

ที่จากผมไปนัง่ฟงผมก็จับ คอืไมไดหมดมันเยอะ ก็ขอบคุณมาก 

 

- ๔/๑ 
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  ประธาน  :  เชิญทานประโภชฌ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ขอบพระคุณทานประธานครับ ประโภชฌ สภาวสุ ครับ 

ประเด็นที่ผมอยากจะใหคณะอนุกรรมาธิการใหความสนใจคือประเด็นของการรวบรวมความตองการของ

ประชาชนที่ไปเก็บขอมูลมา พอพูดไปตรงนี้กห็มายถงึวาอยากที่จะใหมีนักวิชาการของกลุม 

ดูตรงนี้ดวยวาความตองการของประชาชนที่ไดรับมา ซึง่เวลานี้ภาคเหนอืเพิ่งตัง้ เพิ่งผานสภา 

เมื่อสักครูนี้เอง  ซึ่งผมมั่นใจวาตนมีนาคมเขาจะแทบไมไดอะไรไปเลย ถาเขายืนยันจะ ๕ - ๑๐ จริง  

ผมวาเขาทาํตามระบบ แตไมไดดูเนื้อหาจริง ๆ ของมนั ซึ่งมนัไมทนั ในเมื่อไมทนั รอนรนทําไป 

ประชาชนก็จะลุกฮือข้ึนมาวานัน่ไมใชความตองการของสักภาคหนึ่ง แตเปนความตองการของคณะอนุ

กรรมาธิการยกรางเสยีมากกวา เพราะฉะนั้นหนาที่ของเราจะเปนไปไดไหมวาเราจะตองดูตรงนี ้

ใหชัดเลยวาสดุทายแลวแตละภาคเขาตองการอะไรในประเด็นของแตละกรอบ แลวกรอบพวกนี ้

ไดนําเขาสูการหารือใน Spring field จริงหรือเปลา คือผมไมอยากใหไปมือเปลา อันนี้เราจะตองดูแทน

ประชาชนวาไดถูกนาํมาใชไหม แลวเขามกีารตัดสินใจทีจ่ะหยิบอะไรแลวไมหยิบอะไร อยางไร 

ดวยเหตุผลอยางไร เมื่อมนัตอหนอมาเปนตรงนี้แลว ในสภา สสร. ใหญ พอเขาโยนไปที่ Floor ใหญ 

แลวทั้งหมดคดิอยางไร แลวสุดทายมันเปนอยางไร คือลําดับข้ันตอนตรงนี้มนัจะเชือ่มโยงกับเร่ืองของ 

จดหมายเหต ุมันจะไปครอบคลุมหมด ซึง่เราปฏิเสธจุดนี้ไมได เพราะวาเราเขามาอยูตรงนี้ ผมคิดวา 

เปนสิ่งที่สําคญั ผมขออนุญาตพูดถงึเรื่องของคุณปทมา ขออนุญาตเอยนาม ที่สงสยัวาในประเด็น 

เล็ก ๆ จะเอาดวยไหม ในความเหน็สวนตวัผมเห็นวาสาํคัญในประเด็นเล็ก ๆ ที่อนุกรรมาธิการไดพูดคุยกนั 

แลวก็อาจจะถกูวางไป อาจจะถูกเพิกเฉยไป ผมคิดวาอนันี้เปนประเด็นหนึง่ทีน่าสนใจวา 

เมื่อสุดทายรัฐธรรมนูญเกิดขึน้มาเปนรูปเปนรางแลว ส่ิงที่ถูกตัดทอนไป ถูกเพิกเฉยไปกลับเปนสิง่ที่อาจจะมี

ความสาํคัญ เห็นไหมละ ผมบอกแลวตรงนัน้นาจะทํา ตรงนีน้าจะทาํ  แตไมไดทํา แลวไปหยิบเอาเรือ่งนัน้

เร่ืองนี้ซึง่อาจจะเปนความตองการของสงัคมบางสวน หรืออาจจะเปนการเรียกรอง 

ตามกระแส แตสุดทายอาจจะไมสัมฤทธผิล เพราะวาอนุกรรมาธกิารไดมอง ไดชี้ใหเห็นถึงอนาคตแลววา

ประเด็นนี ้ประเด็นนั้นสุดทายจะไปตกลงตรงไหน ถาเราไมทาํ ผมเขาใจวาทานอื่นกไ็มมีโอกาสทํา แลว

ประชาชนตองการใหถงึความโปรงใสวาทัง้หมดไดถูกสะกัดตามขั้นตอนวิชาการ ไดถกูสกัดตามหลกัเกณฑ

อยางถูกตองจริงไมมีการบิดเบือน ไมมกีารปดโนนปดนี่ ไมมีการหมกเมด็ ไมมีรางพมิพเขยีว ไมมีการทาํเปน

ฉากบงัหนาเอางบประมาณมาผลาญเลน ๆ  แลวสุดทายกเ็ฮกันไปตามนั้น 

แตทุกคนจะตองแสดงใหเหน็วาสิ่งที่ประชาชนตองการแตละภาคเปนอยางไร เราสามารถพูดไดเลย 

ในฐานะที่เราจัดตรงนี้อยู แลวเรามหีลักฐานชัดเจน โปรงใส แลวกจ็ริงใจตอส่ิงที่เราแสดงออก  

ขอบคุณครับ  
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  ประธาน  : ขอขอมูลเพิ่มเลยนะครับ คือเขามีคณะกรรมาธิการ ๗๖ จงัหวัด แลวก็มี

คณะกรรมาธกิารภาค แลวก็มีคณะกรรมาธิการที่มีคาํถามแตกออกไปเปน ๓๖ ประเด็น ตรงนี้จะใหเอา

ทั้งหมดหรือวาควรจะเนนไปที่ชุดที่ไปฟง หรือเปนชุดที่เขามา ๗๖ จังหวัดหรือวาภาค เพราะวาตรงนี้

เหมือนกับวาครั้งที่แลวที่เราปรึกษากันรวมถึงกรอบตรงนี้ดวยหรือเปลา หรือวาจะขยายตรงนี้ เชญิทานกอน

นะครับ  

รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ขอบคุณคะ คือเทาที่ทราบมา การฟง 

ความคิดเหน็ของประชาชนจะเปน ๓ คร้ัง  คร้ังแรกจากจงัหวัดเขามารวมที่ภาคกอน แลวภาคสงมา 

ไมเกินวันที่ ๒๓ กุมภาพนัธ คร้ังที่ ๒ กับ ๓ ดิฉันจําไมได แตวาเขาไดวางเสร็จเรียบรอยแลว  

เพราะฉะนัน้ขณะนี้คณะกรรมาธิการวิสามญัรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของแตละจังหวัด 

กําลังเริ่มทาํงานอยางที่ทานเดโชทานไปฟงที่สงขลาแลว ของจังหวัดอื่นก็ทราบวากําลงัเริ่มงาน 

เพราะฉะนัน้ประมาณ ๒๐,  ๒๑ ทุกจงัหวดัเขาจะสงมาที่ภาคของเขากอน แลวภาคก็สงถงึสภาราง 

ไมเกิน ๒๓ เพราะฉะนัน้จะเปนขอมูลทีน่าจะสกัดในภาพรวมมาครั้งหนึ่งกอน หรือจะเปนอยางใด 

ก็ไมแนใจ เราก็คงไดจากตรงนัน้เปนภาค ๆ ถาในภาพรวมเราก็อาจจะเปนจงัหวัดดวยก็ได ก็ไมนาจะ 

ตกหลน แตวาเราตองเกาะตดิ ทีนีพ้อพูดถงึเกาะติด ขออนุญาตนิดหนึง่นะคะ เนื่องจากดอกเตอรนลนิี ทวี

สิน ทานไมไดมา ๒ คร้ัง เนือ่งจากวาทานปวย ทานแจงวาวนันี้ทานใหผูแทนมารวมนะคะ 

ทีนีท้านเคยปรารภวาของทานมีนกัวิชาการ ทานเปนภาคเอกชน แตวามีนักวิชาการทาํวิจัย ทําตํารา 

คอนขางมาก ทานบอกวาถาทานจะมีสวนรวมไดทานกย็ินดี เพราะฉะนัน้หากคนของทานประธาน 

ไมพอหรืออะไร สามารถดงึตรงนั้นมาชวย เพราะตรงนัน้ตองเรียนวาเทาที่เหน็งานเขามีคุณภาพคะ 

  ประธาน  :  เชิญทานประโภชฌกอนนะครับ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ขอบคุณทานประธาน ผม นายประโภชฌ  สภาวส ุ  

อีกครั้งหนึ่งนะครับ คือเวลานี้ผมเปนรองประธานกรรมาธิการวิสามัญประจําจังหวัดพระนครศรีอยธุยา แลว

ก็เวลานี้ยงัไมไดงบประมาณเลยสักบาท ขอมูลของประชาชนมนัมาทัง้หมด 

ผมเขาใจวาประมาณ ๖ - ๗ สาย มนัไมใชมาสายเดียว ทานอาจารยอําไพอาจจะหมายถงึสายของพัฒนา

สังคมหรือสํานักนายก ซึง่เขามีงบประมาณอยู คงจะนํางบประมาณตรงนัน้มาใชบาง 

แตของกรรมาธิการวิสามัญประจําจังหวัดไมไดเงินสักบาท แลวเขาไมมีทางไปจัดเวทีที่ไหนไดทนัเลย 

เพราะปจจุบันนี้อยางผมกราบเรียนแลววา ภาคเหนือ จังหวัดตาก จงัหวัดอะไรนี่เพิง่รับรองรายงาน 

การประชุมมาวันนี้เมื่อบายหยก ๆ นี่ละครับ เพราะฉะนัน้ตรงสวนนีม้นัจะไมครบ มนัจะไมสมบูรณ  

ในเมื่อมนัไมสมบูรณ มันไมครบ เราจะถือวานั่นคือความตองการของประชาชนทัง้ประเทศแลว 

หรือยัง เราตองมาตัดสนิใจ แลวเราจะรวมเอาสุดทายเลยวา โอ.เค. นะ ประชาชนทัง้หมดตองการ 
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กี่เปอรเซ็นต เปนกี่เปอรเซน็ต ตรงนัน้เราตองมาหารือรวมกันวาตกลงแลวประชาชนสวนใหญ 

เห็นอยางไรในประเด็นนี ้ประชาชนสวนใหญตองการนายกฯ มาจากการเลือกตั้ง และตองจบปริญญาตรีถึง

จะมาเปนสมาชิก อะไรตาง ๆ นี่เปนประเดน็ใหญ ๆ ผมวาเราตองหารือ ตองมีกรอบ 

ตองมีรายละเอียดเก็บแลวกร็วบรวม แตในบางสวน ผมเขาใจวามันไมครบ ถาไมครบเราจะทาํ 

อยางไร ถาเขายืนยันวาตอง ๕ - ๑๐ เราจะไมแสดงปฏิกิริยาอะไรเลยหรือครับ ผมคิดวาตองให 

ขาวทางสื่อมวลชนออกไปวาเราไมเหน็ดวยถาไมครบ แลวเราตองมทีางออกใหเขา ไมใชปฏิเสธ 

การทาํงานของเขาอยางเดยีวโดยไมมีประตูออกใหเขานะครับ  

  ประธาน  :  เร่ืองใหขาว ถาเราจะใหขาว เรามีโฆษก แตวาผมขออนุญาตหารือครับ 

คือวาการรับฟงดูเหมือนวาเขาตั้งถึง ๑๒ คณะ ตองการใหทาํงานถึงตัง้เยอะดวย เทาทีท่ราบนี้ถงึมีกรอบ

เวลา แตถาเปนเรื่องรับฟง เขาเปนมาตรการเรงรัด แตในที่สุดขอมูลเขามาทีหลงัเขาก็ใหรับฟงอยูตอไปได 

เปนเรื่องที่แปลก เพราะวาเรื่องงบประมาณจังหวัดละ ๑ ลานบาท พดูกันมาตั้งนานแลว 

แตวาในระเบยีบของการเงนิ เงินก็ยงัไมมาแมแตบาทเดยีว ไดยนิพูดเรือ่งนี้มาประมาณ ๑๐ วนัแลว 

ทั้ง ๆ ที่ตวัคณะกรรมาธกิารกิจการสภาอนุมัติงบประมาณโดยมติทีป่ระชุมไปเรียบรอยแลวตั้งหลายวันแลว 

แตวาเงนิก็ไมมา ผมก็ไปดู มันไมมีคูมือ ตอนนี้มีคูมือแลว อยูในเว็บไซตสภารางรัฐธรรมนูญ 

ใหจังหวัดตาง ๆ ดูคูมือ แลวก็ไปเบิกตามคูมือ เปนเอกสาร ปญหาคงจะเปนอยางที่ทานประโภชฌวา 

มันยงัไมไดรับรองรายงานการประชุม เลยมีปญหาติดขดัในแงของระเบียบวิธีปฏิบัตงิานดวย  

ทีนี้ผมเขาใจวาตรงนี้เราไดประเด็นที่เราจะตองหารือกนัจดุหนึง่แลววากรอบการทํางานของคณะ 

อนุกรรมาธกิารชุดนี้เรามหีัวใจที่จะทําอยู ทีนี้มนัพอหรือไมพอ จะขออนุญาตหารือวาในการทาํงาน 

นอกจากจะเอกสารในจุดของเปนตวัสภารางรัฐธรรมนูญจุดอื่น ๆ แลว จะขยายไปถงึแคไหน อยางไร 

จะขออนุญาตฟงความเหน็เพิ่มเติมตรงนีน้ิดหนึ่งนะครบั หมายถึงวาอยางการรับฟงความคิดเหน็ 

ของประชาชนซึ่งมหีลายระดบัแลวก็อยางกวางขวาง ทั้งดานกวาง ดานลึก มหีลายมติทิีเดียว 

อยางนี้เวลาเราดูเจตนารมณ เราจะแคบนัทกึในแงของการดูเก็บสถิตขิอมูล หรือวาจะตองพูดถงึ 

ในเรื่องของเนือ้หาดวย เพราะดูเหมือนวาสิง่ที่เราบันทึกกอ็าจจะเปนประโยชนในการที่จะมีศาล 

รัฐธรรมนูญ หรือวาจะมีตุลาการรัฐธรรมนญูไปตัดสินอะไรตาง ๆ จะอาศัยเอกสารตรงนี้ไปใช 

ในการทํางาน ทีนี้ผมจะขอหารือวากรอบในการทํางานของคณะอนุกรรมาธิการบันทกึเจตนารมณ 

ผมขอฟงทางทานเลขาแลวก็ทานประธานดวย เพราะวาทานคงฟงมานานพอสมควรแลว ผมอยากจะขอ

ความเห็นในสวนนี้ดวยนะครับ  
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  (การประชุมดําเนนิมาถงึตอนนี ้นางศรีวกิาร เมฆธวัชชัยกุล ทาํหนาทีป่ระธาน)  

  ประธาน  :  ดิฉันก็ขอขอบคุณมากเลย บงัเอิญวันนี้ติดภารกิจ แตจริง ๆ แลวก็ทัง้ 

เจตนาดวย เพราะจริง ๆ ความจริงที่เราตกลงกนัไวในทีป่ระชุมก็บอกจริง ๆ ทานสมเกียรตินัน่ละ 

ตองเปนประธาน อยู ๆ มาดฉัินเองไมไดอยูในหองประชมุกลายเปนประธานอยางไรไมทราบ 

เดี๋ยวตองมาตอวาทางฝายเลขาวาตัดสินกันเองตองมาเปนประธาน แตไมเปนไรหรอกคะ 

ทานสมเกยีรติก็ตกลงกับดิฉันเองวาทานเองนัน้จะเปรยีบเสมือนเปนตัวจริงในการที่จะเปนคน 

เชื่อมโยงทัง้หมด เพราะวาเราตองการใหทานเปนประธานในที่ประชุม 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ประธานก็คือประธานนะครับ 

  ประธาน  :  ก็เปนประธานในที่ประชุม แตวาประธานในการดําเนนิการ ดิฉันมองดูเร่ืองงาน

เปนสําคัญ ดฉัินมองดวูาอยากจะใหมนัเกิดขึ้นแลวมนัเกิดประโยชนกบัประเทศชาต ิ

เหมือนกับที่คุณประโภชฌพูดวา ไมใชมาทาํเพื่อเพียงแคมีแตชื่อเปนกรรมการ มนันาจะตองทาํ 

ออกมาแลวผลักดันใหออกมาเปนเนื้องาน ซึง่เราก็ตองเขาใจวาคณะกรรมาธิการทกุทานกม็ีภารกิจงาน 

รวมทัง้ตัวดิฉันเองดวย แตในขณะเดียวกนันเราก็บอกวาถาอยางนัน้กระบวนการตรงนี้มนัตองมีทมีผูชวย ซึ่ง

ขณะนี้มีทมีทางธรรมศาสตร ทางทานอาจารยชวยไปหามา และขณะนี้ก็มีผูที่อาสามา 

ก็คือทางดอกเตอรนลินีที่จะมีทีมมาเสริม เพราะฉะนัน้ตรงนีก้็จะเปนชวงที่เสริมกันขึน้มา ทีนี้ประเด็นวา 

Scope ของเราจะเปนอยางไร บังเอิญในการประชุมคราวที่แลวเราตกลงกนัวาเราจะไปเนนตรง 

๓ กรอบกอน  ใน ๓ กรอบนัน้เรามีคณะอนุกรรมาธกิารเปนผูที่รับผิดชอบแลวทุกกรอบ ก็มทีานวัชรินทร 

ทานคณิต ทานประโภชฌ ดกูันคนละกรอบตรงสวนนั้นมา ซึง่ตัวดิฉันเองตรงนีท้านเองจะตองเปนผูที่

เชื่อมโยงกับนอง ๆ ที่จะตองตกลงกันวานองคนใดที่จะตองทําเปนทีมกับทานทั้ง ๓ กรอบ 

ทีนี้อันนัน้คือเปน ๓ กรอบ แตในขณะเดียวกัน ในเรื่องของที่จัดฟงรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน 

ตรงนี้ดิฉันเองคิดวาไมทราบวามนัจะเปดงานกวางไปหรอืเปลา ดิฉันไมรูนะคะ แตดฉัินเหน็ดวยวา 

อาจจะตองฟงดวย แตคงไมใชในรายละเอยีดลึก ดิฉันคดิวาอาจจะตองเปนที่เมื่อนํามาเสนอแลว 

หรือวาสดับตรับฟงวามนัเปนอะไร แลวเราก็คอยบนัทกึเปนเหมือนสถติิหรือเปนอะไร แตในขณะเดียวกนั

คณะอนุฯ จดหมายเหตุจะตองเปนคนที่รวบรวมประเด็นตาง ๆ ตรงนัน้ดวย พูดถึงตรงนัน้ ดิฉันมองดูตรงนั้น 

เพราะคณะจดหมายเหตุจะเปนคณะทีเ่ปนบันทึกแบบจดหมายเหต ุแตของเราบันทกึเจตนารมณ  

เจตนารมณความจรงิแลวเราพูดกนัตอนแรกจําไดไหมคะ เขาจะเอาแตเพียงเฉพาะแควันที ่๕ - ๑๑ ที่สําคัญ

คือมาตราแคนั้นเอง แตเราบอกวาไมไดหรอก มาตราตรงนัน้มันตองไปดูกรอบดวย เราถึงตองมีคณะที่ลงไป

ตามถึงกรอบ ความจริงเราอยากใหงานเราดี เพราะฉะนัน้  

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ            เบญจกุล ๔/๕ 

วันจนัทรที่ ๑๙ กุมภาพนัธ ๒๕๕๐ 

 

ดิฉันคิดวา Scope ๑ อันที ่๑ ก็คือเปนตัวมาตราตามรัฐธรรมนูญอันใหญของสภาราง แลวมิติที ่๒ ก็ คือเร่ือง

ของ ๓ กรอบ  สวนมิตทิี่ ๓ อาจจะเปนเพียงแคเปนตัวทีม่าเชื่อมโยง เพราะวาจะทิง้เลยกไ็มดีนัก เพราะวามนั

จะตองเอามาดูเร่ืองของภาคประชาชน ถาเราเนนตรงนีม้าเรากจ็ะไดรูวากรอบของงานเราจะทําอยางไร แลว

ใครจะรับผิดชอบ แลวเราจะไดประมวลออกมาเปนเอกสารทางวิชาการที่สามารถที่จะเอาไปอางอิงได ก็โชค

ดีที่มีตัวอยางของทานอาจารยมนตรีมา ซึง่ดิฉันคิดวาอันนี้จะเปนเรื่องที่สําคัญ แตอาจจะมีมากกวานี้อีก

สําหรับปนี้ ก็คอืเร่ืองของลึกลงไปถึงขัน้คณะกรรมาธิการ  กรอบรางรฐัธรรมนูญ อันนี้ก็เปนความคดิเห็นของ

ดิฉันเอง แตฟงทุกคนแลวก็ดฉัินวาการประชุมคราวนี ้

ดิฉันเองก็อยากจะใหทุกคนมีสิทธิเทาเทยีมกันในการที่จะพูดคุย รวมทัง้นอง ๆ ดวย อยากจะให 

เขามามีสวนรวมดวย  และตัวดิฉันเองก็ขออนุญาตเชิญอาจารยปทุมวดีดวย ในฐานะเปนทีมงาน 

ของดิฉันเองทีอ่ยูในทมีของทานดวย เพื่อวาอยากจะใหเขามารวมดวย เพราะจะไดไปชวย 

ทานสมเกยีรติในชุดของทีมตรวจรายงานการประชุมเขามาดวย ก็เลยคิดวาอยากจะเอามาชวยดวย  

คือจริง ๆ เปนทีมดิฉันเอง อยากจะใหมาชวยดวยคะ  

 

          - ๕/๑  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ                              เยาวเรศ ๕/๑ 

วันจนัทรที่ ๑๙ กุมภาพนัธ ๒๕๕๐ 

 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  เปนอนุกรรมาธกิารตรวจรายงานการ

ประชุมครับ ตรวจกันอยูครับ ก็มีเอาทัง้ฉบบั ฉบับที ่ สสร. คร้ังที่ ๔ ไปตรวจกันที่บาน ๒๐๐ 

กวาหนา คร้ังที่ ๓ ตรวจเสรจ็แลวครับ แตวายงัไมผานออกไปจากชุดนี้ไป สสร.  ๑, ๒ เสร็จแลว 

  ประธาน  :  ที่ตองการใหทานเปนประธานเพราะวาพอทานตรวจเสร็จปุบ สกัดมนั 

เลยใชไหม มันก็จะไดออกมา ตรงนี้มนังายขึ้น ดิฉันวางแผนไวเลย 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  เชิญทานวัชรินทรครับ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  สรุปแลวก็คือ ก็คงจะอยางนี้ เทาทีฟ่งจาก 

กรอบ ๑ นะครับ ที่ดูนีก่็คือหลังจากวันที่ ๒๓ เขาจะสรปุแลวก็รับฟงประเด็นตาง ๆ ทีท่านประโภชฌพูดนะ

ครับ ก็คือเอาจากตางจังหวดันี่มา Integrate เขาใจวานาจะทันเขามาทุกภาค ไมทราบจะทัน 

หรือเปลา เอามาบูรณาการแลวก็ประเด็นตาง ๆ ทนีี้ปญหาคือวา ถาหากไมทนั ผมกเ็ห็นวามันเปนประเด็น

สําคัญ เชนสมมุติวาภาคตาง ๆ เขามีประเด็นเรื่องนี้ เร่ืองสิทธิชุมชน สมมุตินะครับอยางนี้ เร่ืองปาไมมัน

อาจจะมีขอปลีกยอยออกมานี่เราอาจจะเปนหมายเหตุ สมมุติวาไมไดเขาไปในกรอบ เราอาจจะหมายเหตุไว 

ทีนี้ในชั้นนี้ผมก็เลยอยากจะเรียนอยางนี้วาถาหากผูชวยของอาจารยพรอมที่จะทํางานนะครับ ก็คงตองไป

เอาประเด็นแลว ก็เกาะติดเลยใชไหมครับ มิฉะนั้นแลวมนัก็จะชา คือคลาย ๆ กับตอนเริ่มนับ ๑ นีเ่ราไมรู ไป

รูเอาตอนเขานบั ๕ นับ ๖ มนัก็จะตามนับ ๑ ไมทันครับ ซึ่งผมก็คิดวาคงจะ ไมรูจะวางแผนอยางไร สมมุติ

เฉพาะกรอบ ๑ ของผมที่ผมนั่งประจาํอยูนีม่ันมีประเดน็มากมายเลยเรื่องสิทธ ิทัง้อะไรตออะไรมากมาย ถา

มีนักศึกษาหรอืที่จะมาชวยนี่คงตองเอามาวางเปนกรอบ สมมุติในเรือ่งนี้เร่ืองสทิธทิั้งหมดจะมกีรอบ และมี

ประเด็นสําคญัที่จะมกีารเปลี่ยนแปลงในรัฐธรรมนูญ แตที่ไมมีการแกไขเราก็อาจจะไมตองไปแตะมาก ก็

ตองจับตรงนี้เลยตลอดจนถงึ 

สปริงฟลด จนเปนรางแลวเขา สสร. เราก็ตองตามดูอีกวา สสร. เขาวาอยางไรประเด็นมาตรานัน้ ๆ 

อยางนี้ คือคงตองแบงละเอยีดลงไปอีก ทานอาจารยครับ เพราะวาถาคลุมหมดนี่ผมวาไมไหวครับ 

คือหมายความวานักศึกษาคนหนึ่งอาจจะเกาะสัก ๔ – ๕ ประเด็น ก็คอืตองเอาเรื่องนี้ใหจบไปจน 

เสร็จภารกิจเลยอยางนี ้มนักจ็ะทาํใหชัดเจนและขอมูลจะไมตกหลน แตถารวมไปเยอะ ๆ ประเดน็นี ่

มันก็จะตกหลน แตสวนทางคณะอนุนีก่็คงตองเปนที่ปรึกษาแลวก็ด ูมีโอกาสทานก็ตองไปตามดูวา 

ประเด็นเชน เร่ืองนายกมาจากการเลือกตัง้ หรือมาจากการแตงตั้งอะไรนี่นะครับเปนประเด็นซึง่มนัเปน

ประเด็นสําคญั แลวที่สุดจะเปนอยางไร ใครวาอยางไร นี่มนัก็จะออกมาเปนแนว หรือองคกรอิสระ การตั้งให

ปลอดจากการเมืองเพราะอะไร ที่ผานมาเพราะอะไร ปญหามนัเกิดขึน้ จนสรุปแลว 

ออกเปนกฎหมายมานีเ่รากจ็ะมองเหน็เจตนารมณไดวา จากปญหามาจนสูการ Solution เปน 

รัฐธรรมนูญนีม่ันอยางไร ทานคงตองไปแบง ในสวนผมถาไดผูชวย ผมก็จะไปแบงใหวาประเดน็ 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ                              เยาวเรศ ๕/๒ 

วันจนัทรที่ ๑๙ กุมภาพนัธ ๒๕๕๐ 

 

อะไรบางที่จะตองไปเกาะ ขอบคุณมากครับ 

   ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  เชิญทานคณิตกอนครับ  

เชิญครับ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ขอบคุณครับ ผม คณิต  วัลยะเพ็ชร ครับ คือผมอยากจะลองให

พวกเรานกึภาพตามที่ผมกาํลังจะพูดนะครับ ถูกผิดอะไรอีกเรื่องหนึ่ง คือผมอยากจะมองเปน ๒ ภาพ ภาพที่ 

๑ ก็คือเร่ืองการรับฟงความเห็นจากประชาชน เร่ืองการรบัฟงความเหน็จากประชาชน 

นี่ผมเห็นวาเปนเรื่องสําคัญ ทัน ไมทนัผมไมทราบ เพราะเปนเรื่องที่วาเกี่ยวกับงบประมาณอยางที ่

ทานประโภชฌพูดถึงนะครบั แตจะอยางไรก็ตามเมื่อรับฟงความเหน็จากประชาชนทันหรือไมทนัและจะมา

เติมทั้งหลายนีน่ะครับ นั่นเปนสวนหนึ่งทีท่างจดหมายเหตุจะตองบันทกึเอาไวใหเหน็ประวัติศาสตรเปน

อยางไร สวนเรื่องการบันทึกเจตนารมณนีผ่มมองดูวาเปนเรื่องการบันทึกเจตนารมณวา การรางรัฐธรรมนูญ

นี้มีเจตนารมณอยางไรจึงออกมาม ีWording อยางนี้ใชไหมครับ เพราะฉะนัน้สิ่งที่ยอนจากสรุปไปจนถงึ

เร่ิมตนก็คงตองมีทัง้หมด เชน สรุปออกมาวาเจตนารมณรัฐธรรมนูญมี Wording อยางนีก้็เปนเพราะวามี

การอภิปรายกนัในจุดนั้นอยางไร ตอไปก็คือใครอภิปราย แลวก็มกีารเปลี่ยนแปลงกนัมากี่คร้ังตั้งแตครั้งที่ ๑ 

จนถงึปจจุบนั ถามองภาพอยางนัน้แลวนีก่็จึงจะตองสรุปออกมาวา เวลาบนัทกึก็คงตองบันทึกตัง้แตเร่ิมตน 

เพราะเรายงัไมทราบวาปจจุบันเปนอยางนี้มีกี่แบบ และสุดทายจะไปสรุปเปนแบบที่เทาไร ถาใครเสนออะไร

อยางที่ผมเรียนแตตน เสนออะไรที่ตางจากรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ไมวาประเด็นไหนเราตองโนตไวหมดวา 

เสนอแกไขอยางไร เพราะเหตุใด และก็อาจจะมีความเหน็ในเรื่องนี้ ๒ คนตางกันหรอืไม แลวก็ถงึจะไปเปน

วา Minute นัน้สรุปออกมาวาเปนอยางไร นัน่แตละจุดแลว และตอไปมีการเปลี่ยน อยางที่ผมเรียนแตตนคง

ไมอยากจะเรียนซ้าํ สุดทายก็จะไดมาสรุปวาเราไดรัฐธรรมนูญที่ม ีWording อยางนี้ และถายอนกลับไปดู

เจตนารมณเราก็จะเหน็แลวมีที่มา มกีารพฒันากันอยางไรจนจบ นัน่คอืส่ิงที่ผมเรียน แตถาเราจะใหภาพ

การบันทึกออกมาเปนอยางนั้น การตรวจรายงานการประชุม ไมวาจะเปนคณะตรวจรายงานการประชุมหรือ

เราเองที่อยูในคณะนี้เราดู เราก็คงตองโนตหัวใจของรายงานการประชุมแตละครั้ง ถาเผื่อบังเอิญเราเขานั่ง

ฟงดวยในการประชุมคร้ังไหน เราจะไดภาพชัดเจนมากขึน้อีกนอกเหนอืจาก Wording ในรายงานการ

ประชุม ทีนี้ตอนที่เราทาํตรวจนี่เราอาจจะตั้งเปนคณะ 

ใชไหมครับวา คณะไหนจะทาํแคไหน อยางไร ในกลุมยอย ๆ เปนคณะทํางานอีกนะครับ ถาเปนเชนนัน้ 

Jigsaw ทั้งหมดที่เราวางไวนีม่าตอกันแลวมันจะเต็มภาพพอดีเลย ผมขอเรียนเสนอ 

เทานัน้ครับ 

 

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ                              เยาวเรศ ๕/๓ 

วันจนัทรที่ ๑๙ กุมภาพนัธ ๒๕๕๐ 

 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  เขาใจวาประเดน็ตรงนี้เราคงม ี

กรอบในการทาํงานที่วนันีเ้ราคํานงึถงึเพิ่มเติมในสวนทีก่ารรับฟงความเห็นตาง ๆ ดวย ทนีีว้ิธีการ 

ทํางาน เราตองแบงใน ๒ สวนแลวครับ คือในตัวของตัวอนุกรรมาธกิารเองแลวก็ตัวทมี ไมวาจะเปน 

นักศึกษาปริญญาโท ธรรมศาสตร หรือวาทีมนกัวิชาการของทานดอกเตอรนลินี ผมเสนอเลยครับวา 

การแบงตรงนีเ้ราจะถือวาเปนรายละเอียดไปหรือไม หรือวาจะแบงตรงนี้เลย ข้ันแรกนี่นะครับ  

คร้ังที่แลวอนกุรรมาธิการบางทานนี่แสดงความจาํนงทีจ่ะไปเกาะติดในกรอบใดกรอบหนึง่อยู 

สวนหนึง่แลวนี่นะครับ ตรงนี้จะพิจารณาเพิ่มเติมไหมครับ  

  ประธาน  :  ขอเพิ่มเติมหนอยนะคะ จะไดมีอาสานะครบั พอดีคุณปทมาอยางนี ้

คือตอนนี้มนีี่นะครับ กรอบที ่๑ เร่ืองของสทิธิเสรีภาพ การมีสวนรวมของประชาชนและการกระจายอํานาจ 

ทานวัชรินทรกบัทานรัชฎาภรณนี่นะคะเปนอนุอยูแลว ทานก็รับไปนะคะ ทนีี้ปรากฏวา 

พอมาถึงกรอบที่ ๒ ทานประโภชฌตอนนีอ้ยูทานเดียวนะคะ ทนีีท้านคณิตบอกวาทานรูสึกวาจะ 

สะดวกในเรื่องขององคกรตรวจสอบอิสระและศาล เพราะฉะนัน้ทานประโภชฌเสียเลยบอกวา 

ไปตรงนั้น ประเด็นตรงนี้เอง ๑. ถามีอนุกรรมาธิการที่เขาประกบไปเพิม่เติมอีก ประเด็นอันนี้นาจะเขาให

ครบ ดิฉันคิดวาตรงสวนนี ้สวนอีกประเด็นหนึง่ก็คือตัวนกัศึกษากับทมีงานของทานนลินี ตรงนี้อยากจะตอง

ออกมาวาจะเขามาประกบอยางไร เปนใคร ชื่ออะไร ตรงไหนมา แลวเราจะไดรูเลยวา 

มีทีมเปน เอา ๓ กรอบตรงนีก้อน เอาตรงนีก้อน เอาเรื่องประโยชนกอน 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  คือเรียนอยางนีน้ะครับวา เราตองรีบ

แบงครับ เพราะวาเขาทาํงานไมหยุดเลยครับ เขาประชุมกันเชา บาย ค่ํา ประชุมเลิกทุมหนึง่ก็มีครบั ผมไป

ฟงกรอบที่ ๓ หนหนึง่ครับก็เห็นบรรยากาศ แตวากพ็ลาดการประชุมคร้ังอื่น ๆ เพราะฉะนัน้เวลามนัไมรอเรา

แลวนะครับ เราตองไปฟงเขาแลว ไมใชเรามัวแตมานัง่พูดกันในวงนี ้

นะครับ ตองไปทํางานแลว เพราะฉะนัน้คงตองขอทานอนุกรรมาธกิาร เชิญทานประโภชฌครับ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ขอบคุณครับ ประโภชฌ นะครับ ของผมนีน่ะครับ 

ก็คอยทางเจาหนาที่แจง เมือ่กี้ถามเจาหนาที่แลวเจาหนาที่บอกวา สงเอกสารไปแลว แตเขายัง 

ไมตอบอนุญาตใหผมเขาในที่ประชุม และผมก็ยงัไมรูเลยวาอนนุี่ประชุมไหน เมื่อไร อยางไร 

ผมไมทราบเลย ผมกพ็ลาดไปเยอะ แลวกน็ั่งคอย ผมกน็กึวาจะไลผมออกไปแลวหรือเปลาไมทราบ 

ไมเห็นใหรายละเอียดผมมาเลย แลวผมก็ไมมีเบอรเจาหนาที่ดวยครับ ไมไดชัดเจนเลยวาเจาหนาที ่

คนไหน  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ทีนีเ้รามาแจกไดไหมครับ 

คือหมายเลขตาง ๆ ที่แฟกซไปนี่นะครับ ชวยจัดให 
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  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  อันนี้คือ ผมตองกลาววาประสิทธิภาพของพวกเรานี ่

ไมใชเจาหนาที่คนเดียว ผมดวยนะครับ ขออนุญาตทานประธานก็ตองรับผิดชอบดวยนะครับ 

เพราะวาประสิทธิภาพตรงนี้เราเริ่มดอยแลวนะครับ เพราะเราจะตองแข็งแกรงมาก ๆ นะครับทมีเรา 

แลวก็เมื่อกี้ผมไดยินแวว ๆ อีกเหมือนกนัวา นองที่มาชวยงานมี ๒ ทานไมไดไปสปริงฟลด แลวทําไม 

ตองจางดวยครับ ตองเปลี่ยนคนนะครับ เพราะวาหัวใจสําคัญมันอยูที่นัน่ แลวเขารบกันอยูเฉง ๆ  

แลวเราจะไปชวยเขา แตเราไมไปชวยรบเขา ก็แสดงวาเราไมพรอม ถาไมพรอมตองเปลี่ยนตัว 

ทานอาจารยอําไพนาจะเสรมิไดนะครบัทาน ที่ดุสิตนะครับ เสริมได ไมไดรังเกียจนองที่เหลือนะครับ 

ฝากไปบอกดวย เดีย๋วผมถกูตีหัวอยูหนาสภา แตวาถาเขาไมพรอม ผมเขาใจในความไมพรอม 

ของเขาก็ชวยทางอื่นได ขอบพระคุณครับ 

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ดิฉันจริง ๆ เห็นดวยกับทุกทานเลยนะคะ  

ทีนี้จากขอมูลนี่เปนเรื่องจําเปนอยางยิง่ ในระหวางจดหมายเหตุกับบันทกึเจตนารมณนี่ จดหมายเหตุเขา

นาจะละเอียดกวาเราทกุประเด็น ทุกแงทกุมุมใชไหมคะ ไมทราบเขาใจผิดไหม ของเรานี่กลัน่ 

ออกมา ๆ เปนเจตนารมณจริง ๆ แตวาเราตองมีรายละเอยีดกอนถงึจะกลั่นได ที่มาของขอมูล 

การประชุมสภารางรัฐธรรมนญู ๓ กรอบ แนนอนเกาะติดการประชุม  ประเด็นที ่๒ เกาะติดเอกสาร 

รายงานการประชุมการสัมมนา ๓ แลว ตอไปเกาะติดลําดับที่ ๔ คือความคิดเหน็ของภาคประชาชน ๗๖ 

จังหวัด ในครัง้แรกที่บอกวนัที่ ๒๓ กุมภาพันธ ดิฉันเรยีนทานนี่ก็คือ บางจงัหวัดอาจจะยังทาํ 

อะไรไมทัน เนือ่งจากรองบประมาณ แตบางจังหวัดนี่ไดจัดทําไปลวงหนา เชน อาทิตยหนาทีน่นทบุรี 

จะเกิดแลวโดยทานปลัดจงัหวัด อยูในอนกุรรมาธิการวสิามัญรับฟงความคิดเห็นและมีสวนรวมของจังหวัด 

ทานก็บอกวาในงานของมหาดไทย ทานพูดเองนะ เราจะเดินหนากอน เราจะไมรองบประมาณ เราทราบวา

มันอาจจะชา แตของนนทบรีุวางกรอบ ๑ ลานบาทแลว เสนอโครงการ 

๑๔ โครงการเขาสวนกลางแลว เลาใหฟงนะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้อนมุตัิปบ ภายในอาทิตยนี้อาจไดตัวเงนิ

ออกไปใช อาจได เพราะเขาก็บอกวาเงนินีใ่หทาํกรอบมากอน กรอบ ๑ ลานบาทจะทาํอะไร 

และจะใหเงินเปนกอนไปลงที่จังหวัด เพราะฉะนัน้บางจงัหวัดจะได แตทานคะ หากชวงแรกวนัที่ ๒๓ 

นั้นเราไดไมครบ ๗๖ จังหวัดก็ไมเปนไร เราฟงจากภาคของเขาและเปนขอมูลคร้ังที ่๑ ในภาค 

ประชาชน มีรายละเอยีดดวย แลวเดี๋ยวเราไดคร้ังที่ ๒ ที ่๓ เราคอย ๆ สกัดนะคะ  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  เรียนอยางนี้ไดไหมคะวา จริง ๆ 

ขอมูลนี่ไมไดเขาระบบที่จะเปนทางการอยางนี้อยางเดียวครับ ทกุ ๆ วนัมีคนไปยืน่ขอเสนอที ่
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ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ แลวก็มีอภิปรายมีอะไรอยูตลอดเวลา เพราะฉะนั้นจริง ๆ แลวนี่มนัไปผาน ทกุ

คนนีว่ิ่งเขาหาถนนทกุสายนีไ่มไดกรุงโรมครับ ไปที่สภา สสร. ไปทีห่องทํางานของทานอาจารยนรนติิ ไปหมด

เลยครับ คนที่เขาสนใจเรื่องทองถิน่เขาก็ไป ครป. อะไรก็ไป ก็ไปหมด 

ทีนี้ในสวนนีเ้ราก็เห็น เรากเ็ก็บขอมูล แตวาหวัใจ คนที่ตดัสินใจนี่ไมใชสวนนี้ แตเขารบัฟงและเขาไป 

กลั่นกรองแลวก็ออกมา ในทีสุ่ดมันก็ไปผานการพิจารณาขององคกรทีม่ีอํานาจก็คือ สสร. นะครับ 

แลวก็องคกรอ่ืน แลวก็ประชามติอะไรตาง ๆ เพราะฉะนัน้ที่เราจะมานัง่ดู เรามาดูทาํไมก็เพราะวา 

ในสวนนี้เราไมคํานงึถงึไมได เพราะฉะนัน้เราก็ตองแบงงานกันแลว เพราะฉะนัน้ผมขออนุญาต 

ผมคิดวาเราเห็นดวยในสวนนี้แลวนะครบั ผมคิดวาประเด็นในสวนนีค้วามเรงดวนนี่มันมีคอนขางมาก 

เพราะฉะนัน้เราแบงใน ๒ สวน สวนของคณะอนุกรรมาธิการแลวก็ในสวนของ 

คณะทํางานดวย วิธีการทาํงานที่ผมกาํลังจะอธิบายนะครับวา กรอบในการทํางาน นี่เปนครัง้แรก 

กระมังที่ทมีเขามาฟงนีน่ะครับ คือกรอบในการทํางานตอนนี้เขาทาํงานกนัมาเยอะแลว และเขาประชุมกนั

อยูตลอดเวลา ซอนกนัไปซอนกนัมา สสร. บางทานกว็ิ่งจากหองนี้ออกหองโนน หองโนน 

ออกหองนี้ตลอดเวลา ไมมหียุดครับ ถาจะประมาณนี้นะครับ รับรองวานอกจากการประชุม สนช. เทานัน้ 

แตวาจริง ๆ แลวกรรมการตาง ๆ เขาประชมุ เขานัดกัน แลวก็มนัตองยตุิเพื่อเขาเสนอไป Defend ตอ

กรรมาธิการยกราง ๓๕ อรหนัตนีน่ะครับ เพราะฉะนัน้กรอบ ๑ กรอบ ๒ กรอบ ๓ นี่เขาทํางานกนัไมหยุดเลย

นะครับ แลวเขาประชุมกนัเกือบทุกวันแลวตอนนีน้ะครบั เขาตองไปเสนอ  

แตมันไมใชยุตินะครับ มนัเปนขอเสนอเบื้องตนเพื่อไปเขียนมาตราตาง ๆ กําหนดกรอบในการทํางานและ

ตองไปเขียนเปนรายละเอียด ซึ่งทีมเขียนนี่ก็รูอยูวาใคร คือพวกที่ไปจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่

เปนมือรางกฎหมาย มือหลกัเลย -------------------------------------------------------------------- 

 

- ๖/๑ 
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อันนีก้็วิธกีารทาํงาน ถึงจะไป Spring field จะไปอะไรก็เปนอีกเรื่องหนึง่ แลวหลังจากนัน้ก็ตองไปราง

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูอะไรตาง ๆ เพราะฉะนัน้ ๒ คนหรือทีมของดอกเตอรนลินีเขามาฟง  

เขาคงจะพอเห็นภาพมากขึน้ และครั้งที่แลวผมขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับวา เวลาเราทํางาน คือเราจะให

อนุกรรมาธกิารมานัง่พิมพ มานัง่ทาํอะไรอยางนี้มนัไมไดตองมีคนทํา  เพราะฉะนัน้ทาํนี้ไมใชวา 

คุณรับผิดชอบทั้งหมด ผมขออนุญาตเลาภาพ เอาความลับของชุดตรวจรายงานการประชุมมาบอก 

อยางหนึ่ง เขาแบงเหมือนกนัครบ เอามา ๑๐๐ กวาหนา แบงคนละ ๑๐ หนา ๒๐ หนา เพราะฉะนั้น 

อยางผมยังมานั่งนึก ผมก็ตรวจ ผมอยูในชดุนั้น เขาประชุมกันในภาพใหญเขาประชมุอะไรกัน ไมรู 

เพราะเราดูแค ๑๐ หนา การแบงงานนี่อันตรายครับ ไมมีคนดูในภาพรวม เพราะฉะนั้นคุณไปทาํงาน 

หรือมา Present จะมาประชมุในนีท้ี่จะกรอง แลวก็ไปเสนอชุดใหญก็คือคณะกรรมาธกิารวิสามัญ 

วาอนันี้เปนอนุกรรมาธกิาร เพราะฉะนัน้ภาพอยางนี้เราจะตองเริ่มทาํงานแลว เพราะฉะนัน้เรามีอยู 

๒ ระดับ ในสวนนี้เรามีระดับใหญอีกดวย เราก็จะแบงกันเพื่อที่จะไปทาํงานแลว เพราะเขาใจวา 

เราตองแบง เพราะวาเขาแบงกรอบออกเปน ๓ กรอบใหญ ๆ เราก็จะแบงตามเขา ในเนื้อหาตองไปฟงหลาย 

ๆ สวนแลว สวนของใครบาง แตวามันมีออกไป ๓ ทางใหญ ๆ ๓ กรอบใหญ ๆ กรอบหนึ่งเขาม ี

อํานาจหนาทีแ่นนอน กรอบ ๒ ดูอะไร กรอบ ๓ ดูอะไร มันจะเปนรัฐธรรมนูญทั้งหมด แลวมีคนถามอีกวา 

แลวคําปรารภละ คําปรารภก็เปนของกรรมาธิการยกรางอยางไร คร้ังที่แลวอภิปรายกันมากวา 

รางรัฐธรรมนญูไมเสร็จเพราะมีจุดไขปลา อันนั้นก็เปนเรื่องของรัฐธรรมนูญเมื่อฉบับที่แลว  

เพราะฉะนัน้ในสวนตาง ๆ เหลานี้เราคงจะขอกลับมาทีท่านประธานศรีวิการเร่ิมไว อยากจะขอขอมูล 

เพิ่มเติมเลยนะครับ อยางตัวผมเอง ถาใหเลือก ๓ กรอบนี้ เนื่องจากผมเคยไปฟงในกรอบที่ ๓ มาแลว 

ผมก็ขอสมัครเขาไปในกรอบที่ ๓ ดวย แตวาถาสามารถทาํไดผมก็จะฟงทุกกรอบอยูแลว แตผมขอเพิ่มชื่อผม

เองเขาไปในกรอบที่ ๓ ทนีี้อยากจะเรียนทานอนุกรรมาธกิารทานอืน่ ทนีี้คําถามแรก  

มีทานอนุกรรมาธิการทานไหนจะไมไปบางไหมครับ เพราะในที่สุดเหมอืนกับวาจะตองไป ติดธุระ 

ไปไมไดอยางไรหรือไม เพราะวาตรงนัน้ตองไป 

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  กรอบที่ ๑ จะพยายามไป ยกเวนถามีอะไรดวน

มาก ๆ เทานั้นนะคะ ก็อยากไปรวมนะคะกรอบที่ ๑ เพิม่เขาไปคะ  

  ประธาน  :  ทานปทมา  

  นางปทมา  สูบกําปง  :  กรอบ ๒ ก็ไดคะ  

  ประธาน  :  คือดิฉันเองอาจจะไปไดไมตลอด แตคิดวาจะพยายามไป ดิฉันเองถงึตองเอา

อาจารยปทมุวดีมาดวยเผื่อจะตองชวยกนั ลองดูวาจะอยางไรอาจจะไปเสริมตรงไหนก็ได 

แตขณะนี้ขออนุญาตวาใจดฉัินเองอยากจะมีตรงวา ผูที่รับผิดชอบกรอบที่ ๑ เหมือนกับเปนประธาน 
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กลุมเล็ก ๆ ทานวัชรินทร อันที่ ๒ ทานประโภชฌอยูแลว อันที ่๓ ทานคณิตอยู พวกเราไปเสริม 

และทานเองกค็งจะตองมทีมีเหมือนกับเปนทีมงานของทาน เชนมทีางดานนอง ๆ อาจจะตองขอมา 

อยางนอยหลัก ๆ ไวเลยที่เหมือนกับเปนเลขาประจําตัวทาน แลวก็มทีีมนักวชิาการจากดอกเตอร 

นลินีเขามาดีไหมคะ มันจะไดทํางานเปนทมีกัน ขณะนี้เราแบงเปนทมีเล็ก ๆ แตวาไมไดแบงแยกตลอด แบง

เพื่อไปสกัดมาแลวก็เอาเขามารวมตรงนี้ แลวดิฉันเองถาทานไปปุบ ทานโสมสุดาก็อาจจะเขามากลุมดวย 

มันจะไดครบเปนทมี ๆ ไปเลยดีไหมคะ ทุกกลุมทัง้ ๓ กลุม เสร็จแลวกม็าแบง 

กันเองนะคะ ถาอยางนั้นจะขอชื่อนองที่บอกวาจะตองเปนหลกัเลย เหมือนกับเปนเลขาของ 

วัชรินทรอยางนี้ ทานก็มเีพื่อนอยูดวย ทานสมเกียรติอาจจะตองแบงใหเลยวาคนที่จะตองเปนเหมือนทีมฝาย

เลขาก็คือนอง ทีมนักวิชาการก็คือทีมของทางดอกเตอรนลินีเขามาเสริม เพราะฉะนัน้ 

ตรงนี้เองตอไปนี้นองจะตองเปนคนประสานกบัทานประธานหวัหนากลุม จะเขาหรอืไมเขาอะไร 

อยางไรหรืออะไรทํานองนี้เพื่อทีว่าไมใหตกหลน มนัจะทํางานเปนทีมกันอยางนี้ แลวถาเกิดทาน 

ไมวางจริง ๆ เรา ๓ คนก็สามารถทีจ่ะ Spare ได มาก็เขารวมดวยตลอดดีไหมคะ อันนี้ทีพู่ดถงึวา 

ในงานทั่วไปนะคะ แต ๕ - ๑๑ ถาใครอยูไดตลอดก็อยากใหอยู แตวายกเวนมีความจําเปนจริง ๆ  

ดิฉันวาอยางนัน้จะดีไหมคะดอกเตอรสมเกียรติ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  Spring field มันม ี๕ วันเทาทีท่ราบ มันจะม ี

ประเด็นตาง ๆ แตไมรวมกันหมด เชนกรอบ ๑ รูสึกจะมวีันแรก ๆ หรืออยางไร กรอบ ๒ จะอยู 

วันไหน เราก็ไมตองไปทั้งหมดก็ได มันมีตารางอยู ผมไมไดเอามานะครับ มีตารางอยูวาวันที ่๑ 

พูดเรื่องอะไร ทานก็ดูไดวาทานอยูกรอบไหน ทานก็อยูแควันนั้นก็ได 

  ประธาน  :  ไดทุกอัน เพียงแตวาทานตอง Concentrate กรอบของทาน 

แตวาทานก็อยูตลอดได เพือ่ที่จะไดไปชวย  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ทีนี้มนัมีอันหนึง่หารือทานประธานดวย  

กรณีอยางนองที่ไปจะตองขออนุญาตทางไหนหรือเปลา เทาทีท่ราบตองขออนุญาตหรือเปลา 

อันนี้ประเดน็หนึ่ง ถาอยางนัน้ก็ตองรีบนะครับ สวนกรอบ ๑ เขาจะประชุมวนัจนัทร พุธ พฤหัสบดี ทุกวนั  

พฤหัสบดีนี้จะบายสอง สวนวันองัคารกับวนัพุธจะ ๐๙.๓๐ น. ตอนนีก้พ็ูดถึงเรื่องสิทธิ 

เสรีภาพอยู คอืถานองที ่Assign ก็สามารถมาไดเลย  

ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต  :  กรอบ ๑ เขาใจวาตกผลึกไป 

มากแลว อาจจะมีสวนเพิม่มากกวา เนื่องจากวาทางทีมของ ผอ. ที่กฤษฎีกา แลวก็อาจารยเอกบุญ 

Present กอนกรรมาธิการยกรางไปแลว เพราะฉะนัน้เขาไลมากรอบ ๑ จบ เหมือนกับกําลงัจะจบแลว 
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มากรอบ ๒ แลวก็กรอบ ๓ อันสุดทาย แลวไลมา กรรมาธิการยกรางเขาเรงไป กรอบ ๑ กรอบ ๒ เขาก็

ทํางานไลแขงกับเวลาอยู เพราะฉะนัน้กรอบ ๑ มันงวดไปมากแลว  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  เทาทีท่ราบเขาจะยายสิทธิผูตองหามาไวกรอบ ๑ 

ซึ่งอยูในกลุม ๓ เขาจะยายมาไวกรอบ ๑ เทาทีท่ราบนะครับ  

  ประธาน  :  กรอบ ๒ ยงัไมรูเลย  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  : กรอบ ๒ ประชุมอยู แลวก็ตองรอคิวไป 

Present กับกรรมาธิการยกราง กรอบ ๓ ก็ตอคิว เขากป็ระชุมกันอยูทุกวนั ตอนนีก้็มีประชุมอยู 

จริง ๆ แลวเจาหนาที่ไดสงเอกสารปฏิทนิ แตวาเปนตอสัปดาห แลวเขาใจวาคงจะตองขอตกลงกนั 

คงจะตองขอสงใหทางอนกุรรมาธิการหลาย ๆ ทานดวยตามกรอบตรงนี้ มนัมีรายละเอียดหลายแผน 

คอนขางมาก เราสามารถทีจ่ะสงระบุตามกรอบใหกับคนที่ดูแลแตละกรอบไดหรือเปลา จริง ๆ ขอมูล 

ที่ผมไดไปก็ผานไปแลว ของสัปดาหใหมกต็องทาํอกี กม็ปีญหามากพอสมควร ทนีี้เมื่อสักครูนี้วิธกีาร 

ทํางานของเจาหนาที่ที่ไมมฐีานะเปนอนุกรรมาธิการที่รับรู วิธีการทาํงานก็ตองไดรับอนุญาต ตองขอ

อนุญาตจากคณะ ผมไมทราบวาคณะไหน  

  นางภิรมย  เจริญรุง  :  คือทางเราก็จะตองทําเรื่องใชไหมคะ ใหทานประธานของเรา 

ทานเดโชมหีนงัสือไปถึงประธานคณะยกรางคือทานประสงค วาขออนญุาตใหคณะเราไปเขารวม 

สัมมนาดวย เพราะเขาคงจะตองจัดที่จัดอะไรใหนะคะ  

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ขอบคุณครับ คณิต วัลยะเพ็ชร ครับ ถาอยางนัน้ทีเ่ราตองรีบทํา

เร็ว ๆ ที่สุดก็คอื ๑. ทีมของนองที่จะเปนเลขาของ ๓ กรอบในคณะเรานีน่ะครับ ก็คงตองแบงกนัวาใครจะไป

กรอบ ๑  กรอบ ๒  กรอบ ๓ สวนทีมนักวิชาการกเ็ชนกัน เพื่อจะไดแจงทั้ง ๒ ทีมรวมกับของเราอีก ๖ ทาน

หรือ ๑๐ คนทัง้หมดเลย ใหทางนี้สงรายชือ่ใหกับทางทานเดโช นัน่เรื่องที ่๑ 

เร่ืองที่ ๒ คงตองฝากทางนองเจาหนาที่ชวยตรวจเช็คดูวา ๕ วนัดังกลาวนั้น แตละวนันี ่นอกจาก 

สถานที่แลว แตละวันอนุกรอบไหน Present เพราะอยางนอยที่สุดถาเราอยูกรอบไหนเราจะไดไป 

กรอบนั้นใหไดเปนไฟลทบังคบั แตกรอบอื่นที่เราสนใจเราจะอยูดวยก็ดี แลวตอมาก็คอืวันพุธนี ้

เราคงจะตองตกลงแลววาใครจะไปวันไหน ถาเรารูขอมลูทันวันพุธนี้นะครับ  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  : เราพอหาขอมูลได ตองเร็ว  

เพราะวาวันนีว้ันจนัทรแลวนะครับ เชิญครับ  

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  เรียนทานประธานคะ กอนที่จะไปไกล 

ขอยอนกลับนดิหนึง่ ตอนนี้รูสึกเราจะใหความสาํคัญกับนักวชิาการที่จะมาชวยเราเปนหลกั เพราะวาคงจะ

เปนกาํลังที่แข็งขัน ทนีี้ในทีมก็เปนนักศึกษาเปนสวนใหญ ก็คงจะสรุปไดเลยวาไมมปีญหา 
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ทีนี้มทีีมนักวิชาการที่มาจากภาคเอกชนคือของดอกเตอรนลิน ีคงตองถามอีกครั้ง พอดีตัวทานจริง ๆ 

ไมไดมา แลวก็เราวางแนวทางการทาํงานอยางนี้ ทานไปไดหรือเปลา  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ตองมาที่สภา 

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  จะลองคุยอีกนิดหนึ่งก็ไดคะ  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ตรงนีต้องขอถามเลยไดไหมครับ  

  นางสาวทราภรณ  วรกุลดํารง  :  ทราภรณ วรกุลดํารง  กโ็ดยเจตนา ความตั้งใจ 

ของทานดอกเตอรนลินีก็คงอยากที่จะเขามารวมแลวก็อยากที่จะสงคนเขามารวมสนับสนนุอยูแลว 

แตวา ณ เวลาตอนนี้โดยสวนตัวคงไมกลาบอกวาจะสงใคร หรือวาจะเขารวมในกรอบไหน คงตอง 

ขออนุญาตไปเรียนปรึกษาทานดอกเตอรนลินีกอนนะคะ แตวาจะรีบนาํคําตอบกลับมาใหกับทาง 

คณะโดยเร็วทีสุ่ด วาทานจะเขารวมในกรอบไหน และก็สงตัวแทนชื่ออะไรบาง ขอบคุณคะ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  เราตองบอกเลยวาจะแจงใคร 

อยางไร จะใหแจงผม หรือวาจะแจงทานโสมสุดา หรือวาจะแจงทาง ผอ. ธิดารักษ หรือวาคุณภิรมยดี  

แจงคุณภิรมยดีกวานะครับ ไมทราบมีเบอรอะไรตองแลกกันไวนะครับ  

  ประธาน  :  ดิฉันขออนุญาตเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะ ประเด็นตรงนี้มีอยู ๒ เร่ือง 

ดวยกนั อันที ่๑ ก็คือดอกเตอรนลินีก็คงจะเลือกวาทานจะอยูกรอบไหน แตนักวชิาการที่เมื่อกี ้

ทานอาจารยอําไพพูดบอกวาดอกเตอรนลนิีสามารถที่จะ Support นักวิชาการไดมีจาํนวนมาก 

เราก็ขอ ๓ คนที่จะตองมาชวยทีมงานของเรากรอบละ ๑ คนดีไหมคะ ขอกรอบละ ๑ คน ใครที่สนใจ 

กรอบไหน อยากจะเอาคนทีส่นใจที่เขาเลนเรื่องนี้อยูจะไดสะดวก พูดถึงอยางนั้นดกีวา แตสวน 

ดอกเตอรนลินทีานเลือกไดเลยคะทานจะอยูกรอบไหน และทานวางทานก็ไปตลอด ถาไมวาง 

ทานก็ไปแตเฉพาะในสวนของทานดีไหมคะอยางนี้ แลวกรุณาแจงทีท่างฝายเลขา เดีย๋วเอาชื่อไปเลย 

และก็ตองดวนเลย เพราะเราตองเสนอในวันพุธนี้นะคะ  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ทานโสมสุดายังไมได 

ออกความเหน็เลยครับ  

  นางโสมสุดา  ลียะวณิช  :  เรียนทานประธานคะ ความเห็นก็จะเหมือนทาน ๆ  

อนุกรรมาธกิารหลาย ๆ ทาน ทนีี้ในการที่เราจะแบงกรอบทํางานทีท่านจะแบงเปนคณะ 

อนุกรรมาธกิาร แลวก็เปนคณะทํางานที่เราจะใหเขามาชวยก็เหน็ดวย ทนีี้เมื่อกี้ไดคยุกับทานอาจารยอําไพ

วาในหวัขอประเด็น ๓๖ ขอยอย ซึง่ทานอาจารยบอกวาในที่สุดจะขึน้เปนประมาณ ๕๐หวัขอ  

คิดวาเราควรจะดึงเขามาดวยเลย เพื่อที่วาจะแบงใหคณะทํางานแตละคนรับผิดชอบติดตัวไปเลย 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ            เบญจกุล ๖/๕ 

วันจนัทรที่ ๑๙ กุมภาพนัธ ๒๕๕๐ 

 

คนละ ๕ หวัขอ และอนุฯ ก็รับติดตัวไปดวยคนละ ๕ ชุดที่จะตองเอาเขามาตอจิ๊กซอวอันนี้ใหเสร็จ 

๓๖ ขอยอยขณะนี้เราจะเปน ๕๐ หัวขอ ก็ขอเสริมในสวนนี้ แตสวนอืน่ ๆ แลวก็เห็นดวยกับทานคะ  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ทานมขีอมูล ๕๐ ขอหัวใชไหม 

ทานชวยดําเนนิการ ทีแรกของกรรมาธกิารยกรางเขามี ๒๐ หัวขอ แลวไป ๒๘ หัวขอ แลวอาจารย 

เจิมศักดิ์ไปแตกเปน ๓๖ หวัขอ ทีนี ้๕๐ หวัขอนี้ของใครไมทราบ ซึง่ ๓๖ หัวขอเปนของอาจารย 

เจิมศักดิ์ กรรมาธิการของทานเชีย่วชาญในเรื่องการสื่อสารกับประชาชน แตวาประเด็นจริง ๆ มัน 

๒๘ หวัขอ ทีนีเ้ราเหน็ดวยไหมครับวาจะตัง้จากประเดน็ตรงนัน้ที่จะไปถามประชาชน หรือวา 

มันมีฉบับที่อาจารยสมคิดแกเวียนไปทัว่คณะนิติศาสตรเปนกรอบเบื้องตนมนัก็มีอยูเหมือนกนั ------- 

 

           - ๗/๑  
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แตวาที่ออกมาที่เราเหน็ตรงกันนี่จะเปน ๓๖ ผมไมทราบวาระหวาง ๒๘ กับ ๓๖ นี่เราเอามา 

แตกประเด็นนีเ่ห็นดวยไหมครับ อันใดอันหนึ่งนี่เอามาแตก เพราะฉะนัน้ผมขอความเห็นนิดหนึ่ง 

นะครับ แลวเราจะทํางานแลวครับ 

  ประธาน  :  คิดวาเหมือนกบัเปนทีมงานดีกวา วาเราทาํเปนทีมงาน คงไมตองมา 

แบงเปนคน ๆ เพราะวามนัจะตองระดมความคิดกันนะคะ ดิฉันคิดวาถาสมมุติเราม ี๓ กรอบ 

มีคณะกรรมการ ๓ คณะทํางาน ๓ ชุด เราก็เปนกรอบละ ๑๐ กอนใชไหมคะ พูดถงึมา ก็แบงไป 

อยางนี้เราจะไดชวยกนัดูดีไหมคะ ไมอยางนัน้กลายเปน ๑ คนดูอะไรอยางนี้ ดิฉันวาถาเราดูดวยกนัแลวก็มี

ทีมงานใหชัดไปเลยวา นอกจากดูกรอบแลว ดูประเด็น และประเด็นนีม้ันเปนทัง้หมดอยูใน 

ทุกกรอบใชไหมคะ ถาพูดถงึมา 

  รองศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนนัต  :  มีครับ นี่ครับ แยกตามกรอบ  

ไมเทากันเลยครับ กรอบ ๑ นี่ใหญ กรอบ ๒ เยอะ กรอบ ๓ ม ีมีกรอบหนึง่อยางนอย ๑๐ และม ี

บางกรอบมากกวา ๑๐ ครับ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ทานประธานขออนุญาตครับ ผม ประโภชฌ นะครับ 

คือกรอบนั้นเปนกรอบที่ตัง้เปนตุกตาไวเฉย ๆ แตประชาชนจะสามารถที่จะถกเถยีงกนันอกกรอบ 

ไดอีกเยอะแยะไปหมดเลย เพราะฉะนัน้มนัไมมีทางหาขอยุติในนี้ได ผมวาตองเปนภารกิจเลยวา 

กรอบ ๑ จะมมีาทางนี้เทาไร  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  กรอบ ๑ กรอบ ๒ กรอบ ๓ 

เกาะตรงนัน้ไวกอนใชไหมครบั 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ครับ แลวภาระตรงนัน้มามนัเทาไร ตรงไหนตองรับผิดชอบ ตอง

ดูทั้งกรอบ แลวจะไปตกลงกนัเองก็วาไป แตประเด็นก็คือวาตัวนองที่เขาไปวันนัน้ 

ทําหนาที่อะไร ทาํหนาที่อะไรก็คือ บันทึกถกูไหมครับ อีกคนหนึ่งจด จดไดบาง ไมไดบาง แตบนัทกึ 

เปนสาระสาํคญั นี่ของอาจารยดอกเตอรนลินีอาจจะมาเสริมตรงที่เอาบันทกึมาแลวนี่มาเขยากนัเองอีก ตรง

นี้ผมวาหนัก ตรงนีน้าจะเปนสวนนี้ แตนองนี่ไปถึงกันก็ไปสะกิดกันอยาใหหลับไว เตรียมถาน 

ไวคอยอัดเทานั้นเอง ผมไมเชื่อวา ๕ วันจะนั่งจดไดทกุประเด็นอยูแลว เพราะฉะนัน้เขาจะตองเอา 

ตรงนี้ไป แลวอัดเทปอยางไร ผมถึงบอกวา Voice bar นี่มัน Work นะครับ ตรงนี้ครับ ผมถึงบอกวา 

Voice recorder นี่มนั Work สําหรับประเด็นนี ้ซึ่งก็ยงัไมไดจัดซื้อ ไมไดอะไร เพราะมนัจะตองม ี

Software มันตองมี Notebook เขาไปและถายเขา Hard disk อีกทีหนึ่ง ๔๐ GB นี่นะครับ  

ถายเขามา มีเทาไรถายเขามาเทานั้นเอง ประเด็นไหน ถาสมมุติตรงนี้เปนประเด็นสําคัญเขาจดเวลาวา ๑๒ 

นาฬิกา ๑๔ นาท ีพูดประเดน็นี ้นองอีกคนหนึง่จะจดแคเวลาเทานั้นเอง Voice bar นี่ก็จะไปด ู
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ไดเลยวา ๑๒ นาฬิกา ๑๔ นาท ี๑๐ วินาท ีมันจะเปะ ๆ ตามนีเ้ลย เขากล็าก Cursor ปาดไปตรงนั้น 

มันก็จะเหน็คนนัน้พูดตูมออกมาเลย หรือถาจะเปลีย่นคนพูดปบ เขาก ็Switch เปน Folder ไป  

Folder มันกจ็ะซอนยิบเลย แตก็ไมรูใครพูดบาง ตองมาใสเอาทหีลังวา Folder A  Folder B  C  D  E ๑ ๒ 

๓ ๔ นี่ใครพูดเอานะครับ แลววิดีโอกน็าจะมีจะไดเหน็หนา บางทีเสยีงมาแตลืมไปแลว เสียงนี ้

คุน ๆ บางทีเขาก็แนะนาํตัวบาง บางทกี็ไมไดแนะนําตวับาง เพราะฉะนั้นเวลาถอดออกมานี่จะงง 

วาเอะ ตกลงใครเปนคนถอด เพราะฉะนัน้วิดีโอกน็าจะมีคราว ๆ อยางนอยใหเห็นภาพหนาตาและ 

เห็นเสียงของแตละเจาของเสียงจะไดนกึออกวา โอ.เค. นะ เสียงคนนีเ้ปนคนนี้ ๆ เปนอยางนี ้

ซึ่งคณะกรรมาธิการยกรางอาจจะไมอนญุาตใหเอาวิดโีอเขาไปก็ได ผมก็ไมทราบเหมือนกัน  

อยากใหลงรายละเอียดเลยครับ  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  เชิญครับ 

  นางโสมสุดา  ลียะวณิช  :  ทานประธานขออนุญาตนะคะ มนัมีคณะอนุกรรมาธกิารของ

เรามี ๔ ชุดคะทาน ชุดที่ ๔ ที่เปนชุดขอมูลและเผยแพรอะไรจําชื่อไมได ของอาจารยถวิลวดีคะ 

ที่จะทําเรื่องนี ้ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ฐานขอมูลและเผยแพรครับ 

  นางโสมสุดา  ลียะวณิช  :  คะ ไมทราบวาอาจารยถวิลวดีทานมีทัง้วิดีโอ มีอะไร Voice bar 

อะไรทั้งหมดทัง้สิ้นอนันี้ดวยหรือเปลา หรือวาเราทําแลวไปใหเขาเกบ็อยางนีห้รือ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  เขาเอาขอมูลไปลงส่ือมัลติมิเดีย 

ครับ ไมใชไปถายทาํ เขาใจวาไมใชครับ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  เทาที่ผมทราบ เขากจ็ดชวเลขทุกการประชุม  

ทีนี้ปญหาวานองนี่ตองไปบนัทกึเทปอกีหรือ เพียงแตวาเราจะตองออกแบบประเดน็ใหเขา เสร็จแลว 

พอเขาจับประเด็นไดใหเขาบนัทกึใครพูดอะไร ปญหาอะไรนี่บันทกึไวและเพื่อที่ไปดูประกอบกับ 

รายงานการประชุม เพราะรายงานการประชุมนีย่ังไมไดเลยนะ เขาก็บนัทกึชวเลข แตวากวาจะออกมาเปน

อยางนี้ไมรูเมือ่ไรใชไหมครับ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  เชิญครับ 

  นางปทมา  สูบกําปง  :  ขออนุญาตคะ ปทมา นะคะ ขออนุญาตแสดงความคิดเหน็ในสวน

ของการทีว่าวธิีการในการจดัเก็บขอมูลหรือแบงความรับผิดชอบ ก็คือที่เราพูดนี่ความเหน็ 

นาจะตรงกนั ก็คือแบงเปนกรอบใหญ ๓ กรอบตรงนั้น แตวาถาวาจะแตกเปนประเดน็ยอย ๓๘ 

หรือวา ๓๖ ประเด็น หรือ ๕๐ ก็แลวแตตรงนัน้อาจจะยบิยอยไป อันนีก้็เลยขออนุญาตวาในเมื่อ 

รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ของเรานี่จะตองถูกนาํมาเปนคลาย ๆ วาเปนตวัตัง้อยูแลว ตรงนั้นจะเปน 
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ไปไดไหม เราอาจจะหมวดตามรัฐธรรมนญู ๒๕๔๐ คือมี ๑๒ หมวด ซึ่งอาจจะมาแบงลง ๓ กรอบ 

หลัก ๆ ตรงนี้เพื่อความชัดเจนของ ๓ ทมีทีเ่ราจะตองลงไปรับผิดชอบตรงนัน้คะ แลวเพื่อจะไดเปนแนวให

นองไดไปดูดวยวา โอ.เค. วาตอนนี้รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ของเรานีเ่ปนอยางนี้ ๆ เพราะวา 

การที่จะยกรางขึ้นมาใหมแลวก็มีการอภิปรายกนัในแตละประเด็นยอย ๆ นี่มนัออกไปในแนวไหน 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  เชิญครับ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ขอโทษทานปทมานะครับ คอืถาเราไปทําอยางนัน้ 

ก็หมายความวาเราเอาตัวเองเปนที่ตั้งไมไดหรอกครับ เพราะวาขอมูลมันจะหลั่งมาเปน ๓๖ กรอบ 

เพราะเขาทาํ Questionnaire ทานอาจารยจรัญทํา Questionnaire ออกไปเปน ๓๖ กรอบ  

๓๖ ประเดน็ทีจ่ะตองคุยกนัทุกจงัหวัด มนัจะตองเปนทิศทางเดียวกัน เพราะฉะนัน้มนัจะมีขอมูลออกมาเลย

วาใน ๓๖ นี้เหน็กี่เปอรเซน็ต ภาคไหนเห็นกีเ่ปอรเซ็นต และเขาจะตองเอามาถกเถยีง เพราะฉะนัน้เราจะไป

คิดเอาตามกรอบที่เราตองการไมได เราตองตามเขาวาเขากําลงัคุยเรือ่งอะไร และเราก ็Summarize ตรงนั้น

ใหออกมาเปนตัวหลักของเรา เราตองรับมอืทุกสถานการณ ผมถึง 

บอกวาในขั้นอนุนี ่กรรมาธกิารก็ดี หรือในสวนของประชาชนในแตละจังหวัดก็ดี เวลานี้ตองติดตามใกลชิด

นะครับวาสุดทายนี่มนัม ีอยางนอยเราเหน็รางเงาแลววาภาระตรงนัน้มันจะมีอะไร มันจะมีขาศึกมา

เยอะแยะมากมายแคไหน ไมใชไปมือเปลา ไปถงึปบไปนั่งอาปากหวอนะครับ เพราะฉะนั้น 

มันจะไมรูเร่ืองอะไรเลย และการทีท่านบอกวาหยิบประเด็นขึ้นมา ใหนองหยบิประเดน็นี ่ผมหันไปมองดูหนา

นองนี่ ขอโทษนะครับ ออนประสบการณทางการเมืองครบั แลวการหยบิประเด็นนีน่ะครับ 

มันไมใชงาย ๆ ที่จะหยบิข้ึนมาไดงาย ๆ บางทีมนัพูดออกมาคลุมเครือมาก บางทีมนัซอนกนัครับ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ขออนุญาตทานประโภชฌ 

ทานประโภชฌเปนอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แลวก็เปนอดีตสมาชิกวฒุิสภา 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ผมเขาใจนองดีวามีความตั้งใจเกินรอยดวยซ้ํานะครับ 

แตเกรงวาเมื่อถึงวนันั้นนองเองจะอิหลกัอิเหลื่อในการจดบันทกึวามนัประเด็นไหนกันแน มนัไมใช 

งาย ๆ ที่จะเหน็แลวสามารถเขียนไดเลย เหมือน Lecture มันไมใชครับ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  คอืเราเขาใจตรงกนัอยางหนึ่งวา 

เราตองยึดกรอบ ๑ กรอบ ๒ กรอบ ๓ แลวกรอบ ๑ กรอบ ๒ กรอบ ๓ นี่มนัลอตามหมวด  

กรอบหนึง่ ๆ นี่หลายหมวดในรัฐธรรมนูญอยูแลว กรอบ ๑ นี่เขาไมไดดูเร่ืองสิทธิเสรีภาพ เขาดูการกระจาย

อํานาจ เขาดูแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐอะไรดวยตาง ๆ ประมาณ ๔ หมวด  กรอบ ๒ 

ก็เชนกัน กรอบ ๒ กจ็ะดูหลายหมวดนะครับ แลวเราก็ตกลงกนัวาเราจะไมจํากัดขีดวงตัวเองเฉพาะ 

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ                                                                                           เยาวเรศ ๗/๔ 

วันจนัทรที่ ๑๙ กุมภาพนัธ ๒๕๕๐ 

 

ตามตัวบทรัฐธรรมนูญ แตวาตองฟงชาวบานดวย ตาง ๆ ดวยนะครับ เพราะวารัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ นี่

กระแสธงเขียว แลวก็ตอนเลอืกตั้งนีก่ระแส No vote เพราะฉะนั้นเราจะมาทําแบบไรเดียงสานี ่

ไมไดแน เพราะฉะนัน้เราจะตองดูหลาย ๆ เร่ือง แตวาเพยีงแตวาเราจะตองยึด ๓ กรอบนี่เปนหลัก 

แลวก็ดูหลายมิติพรอม ๆ กนั เพราะฉะนัน้คนที่ไปทํานีอ่ยาไปขีดวงตวัเองวาทํางานลุลวงแลว 

มันไมใช เพราะฉะนัน้ในแตละกรอบนี่จะตองอาศัยคนหลายคน เพราะฉะนั้นในวนันี้จะตองแบงกนั 

ไปทํา แลวก็พอไปถึงสปริงฟลดนี่อยางที่ผมเหน็ดวยนะครับ มันหลุดไมได เพราะฉะนั้นคนหนึ่งจด 

อีกคนหนึ่งตองบันทึก แลวอยาไปปนกัน แลวคนหนึง่จะหลับก็คอยสะกิดอะไรตาง ๆ ผมก็เห็นภาพ 

ผมก็จะเดนิดูดวยในสวนนีน้ะครับ แลวกอ็าศัยความสมัพันธสวนตัว ผมก็จะไปคุยกับพวกอาจารย 

สมคิด อาจารยอุดมหรือใครทั้งหลาย อาจารยสูบุญหรือหลาย ๆ คนนีน่ะครับ ไปเจอโดยไมรูครับ 

ไปเจอคนที่รูจกัทัง้นัน้เลยครบั คนที่ไปรางรัฐธรรมนูญ คอืรูจักหนาทัง้นั้นเลย เพราะมันเปนวงการ 

ไมกี่คนในสวนนี้ เพราะฉะนัน้คิดวาคงจะไมขัดแยงกัน เพราะฉะนัน้เราขออนุญาตกลับมาสูจุดเดมิ 

เราแบงลงไปดวยโดยยึดกรอบเปนหลัก เราก็ตองไปทําในหลายมิติ แลวก็เดี๋ยวตองมาปรึกษา 

แลวการทาํงานนี่มาเสนอ จะตองมีกรอบ อยางผมคิดอยูเหมือนกนัครับ เลมนี้เขามีเคาโครงอยางนี ้

ผมก็จะตองไปทําแลวก็มาเสนอวา ในที่สุดเราจะใสกรอบอะไร วันนี้เราไดขอมูลที่กวางขวางแลวนี ่

ผมตองไปทํากรอบ ตีกรอบลงมาวาตกลงชุดนี้จะทํารายงานเสนอนี่ มนัตองไปลงชองอะไรบาง 

ตองไปตีชองมาใหเหมือนกับที่อาจารยสมคิดเขาไปตีชองใหกับพวกยกรางเขา ผมกต็องมาทํางาน 

เร่ืองบันทึกเจตนารมณผมรับที่จะไปคิดแลวก็มาเสนอดวยในกรอบการทํางานใหญ คลาย ๆ ทํา 

เคาโครงวทิยานิพนธนี่มาเสนอพวกเราดวูามันครบ ไมครบอยางไร ใหพวกเราชวยตงิ ชวยอะไรตาง ๆ 

เพราะฉะนัน้ในสวนนี้ผมอยากจะใหทาง คุณมาแค ๒ คน แตวาคงไมไดตกลง ไมไดคุยอะไรกันมากอน หรือ

วาอาจารยวิจติราก็ยังไมไดคุยเลย เอาคุณ ๒ คนกอน แลวเดี๋ยวผมจะไปตามที่เหลอื 

คุณ ๒ คนนี่ ๓ กรอบ คงเหน็แลววากรอบ ๑ นี่ก็คือวาดวยสิทธิเสรีภาพ การมีสวนรวมของประชาชน 

การกระจายอาํนาจ กรอบ ๒ จะเปนเรื่องสถาบนัการเมอืง พูดงาย ๆ ก็คือสภา ส.ว. มี ไมม ี

Party list มี ไมมีอะไรพวกนี ้เร่ืองสภานะครับ แลวก็เร่ืองคณะรัฐมนตรีตาง ๆ เร่ืองเกีย่วกับสถาบนั 

การเมือง ความสัมพนัธตาง ๆ ตรงนี้นะครับ แลวก็กรอบที่ ๓ ก็วาดวยองคกรตรวจสอบอิสระและ 

ศาล ซึ่งในสวนนี้คุณไปหาขอมูลเพิ่มเติมในเว็บไซตไดและก็ในสื่อมวลชนนีม่ีเต็มไปหมดเลย 

ทีนี ้๓ กรอบนีค่งพอเขาใจไดวามนัพูดถงึอะไรบาง คุณ ๒ คนที่มาแลวนี่ถาสามารถติดตอเพื่อนได 

ก็ลองติดตอ แตวา ๒ คนนี่ลองใสกรอบกอน เพราะเดีย๋วเราจะตองแบงแลวก็ตองมอบ ถาอยูไดนี ่

คงตองไปฟงดวยซ้ํานะครับวา เขาประชุมอะไรกันอยูในชดุอื่น ๆ นะครับ ขอคุณ ๒ คนกอน จะลง 

กรอบไหน อยางไร เพราะวาเขามีประชุม เขามีอะไรกันอยู ของคุณสนใจกรอบไหน 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ                                                                                           เยาวเรศ ๗/๕ 

วันจนัทรที่ ๑๙ กุมภาพนัธ ๒๕๕๐ 

 

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :  กอสิทธิ ์ เสรีววิัฒนา นะครบั กรอบ ๓ ครับอาจารย 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  กอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา กรอบ ๓ 

นะครับ อีกคนหนึง่ไมรูวา ธราพงษหรือเปลาครับ  

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :  เพื่อนเขาถามคนอื่น ๆ ใหดวยเลยครับ โทรถามใหครับ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  เวลาลวงเลยมาถึง ๕ โมงเยน็ 

แลวนะครับ ไมทราบวาทานจะอยูไดถงึแคไหน เราคงจะตองพิจารณา ทีนี้มีประเด็นเหลืออีกอันหนึง่ก็คือ

สถานะแลวกว็ธิีการทํางานในสวนนี ้เพราะวาเมื่อวนัพธุที่แลวผมเตรียมจะไปขออนญุาต 

ทานประธานเดโชเสนอในสวนของงบประมาณ ปรากฏวาคงตองเปลีย่นใหม คงตองมาทํา TOR 

แลวก็คงตองตัง้เปนคณะทํางานและกาํหนดเนื้องานตาง ๆ ทานเดโชบอกวา คงจะใชในรูปแบบของเปน

เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการที่เปนแบบกินเงินเดอืน คาตอบแทนเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท 

อันนัน้คงจะไมได เพราะวาในสวนนัน้เขามีกรอบ ซึ่งทานประธานเดโชทานดูอยู แลวก็ทานเตรียมคนไว

หมดแลว เพราะฉะนั้นทานก็เหน็ชอบกรณีของคุณปญญาแลวก็อาจารยวิจิตรา ๒ คนเทานัน้ 

เพราะฉะนัน้จะตองใชในรูปของการจางเหมา ซึง่จางเหมานี่ตองเขียน TOR เรากําหนดกรอบในการทํางาน

วาจะมีกรอบอยางไร ซึง่เดี๋ยวจะเปนประเด็นทีห่ารือตอไป ผมเสนออยางนี้ครับ ประเด็นก็คือวาก็ดตูามเนื้อ

งาน เขาตองไปทําอะไรบาง ก็กําหนดออกมาเปนเนื้องาน ทีนีถ้าเปนในรูปนี ้

อยางงานที่ตองไปที่สปริงฟลดนี่ เขาก็จะตองกําหนดเปนหนาทีเ่ปนงานในสวนนัน้และเขาตองไป 

แลวตองคิดคาใชจาย ตองกําหนดออกมา อันนัน้สวนหนึ่ง สวนการทีต่องมาที่นี ่ผมเสนอวาฐานนี ่

นาจะเปนฐานเดิมก็คือ เขาทาํงานนี่เดือนหนึ่ง ๆ นาจะคิดเปนคลาย ๆ Man month ออกมาวา 

เดือนหนึ่งประมาณเทาเดิม คือวุฒิปริญญาตรีก็ใชมาตรฐานเดยีวกนั ก็คือใหคาตอบแทนเขาเดือนละ 

๕,๐๐๐ บาท แตวาก็ตองมาทํางานทีน่ี่ดวย แลวกก็ารทีไ่ปที่โนนกถ็ือวาอยูในงานที่ทาํ แตวาเมื่อเกดิ

คาใชจายในสวนนั้นก็ตองไป ทนีี้ถาเอกสารจะตองมกีารถายเอกสาร มีคาใชจายอะไรเกิดขึ้น 

แตไมทราบวาเราสามารถทีจ่ะใชคาใชจายเรื่องคาถายเอกสารของสาํนักงาน สํานกักรรมาธิการ ๓ 

นี่ไดหรือเปลา อยางไรนะครับ เพยีงแตวาหลักการคือทานเดโชใหหลกัการวา คงตองเปนการจายเหมาและ

กําหนดเนื้องานออกมา ถาม ี๒ อยางก็กาํหนด มี ๓ อยางกก็ําหนด กาํหนดคาใชจาย 

ออกมาครับ 

 

- ๘/๑ 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                   เบญจกุล ๘/๑ 

วันจนัทรที่ ๑๙ กุมภาพนัธ ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  นอกจากกําหนดแลวก็มีคาใชจาย อาจจะตองมีเจาหนาที ่หมายถึงวา 

คณะกรรมการอีกสักคนหนึง่ที่ดูแล เดี๋ยวเกิดไมมีคนดูแลขึ้นมา นอง ๆ เองเดี๋ยวเกดิมีประเด็นปญหา 

อะไรอยางไร อาจจะตองมพีวกของเราสกัคนหนึง่ที่จะตองชวยนะคะ ก็เดี๋ยวอาจจะตองจัดวาเปนใคร 

อาจจะเปนดอกเตอรโสมสุดาเปนหลัก คอยดูวาเปนอยางไร มีปญหาอะไร แลวนอกเหนือจากของทางคณะ

เจาหนาที่ของทางสภาอยูแลว แตเรานาจะมีคนของเราเปนเหมือนกับเปนหวัหนาทีม 

อีกทหีนึง่ในเรือ่งของ Logistics มีอะไรบาง ขาดเหลืออะไร จะเดินทางอะไร เมื่อไร จะตองมีคนที ่

ดําเนนิการประสานให แลวคอยมาประสานกบัทางคุณภิรมยอีกทหีนึง่ ตอนนี้เปนดอกเตอรโสมสุดา 

ไวกอน  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ดอกเตอรโสมสุดานะครับ  

เพราะวาทานเปนเลขานุการของอนุกรรมาธิการ  

  ประธาน  : เขาจะตองดูวาจะไปอยางไร เมื่อไร เดินทางอะไร อยางไร ไมใชทิ้งไป 

ใหทางสภา แตเราเองจะตองมีฝายของเราที่ดู จะตองเบกิอะไร ไมใชวาใหทานดอกเตอรสมเกียรติ 

จาย ไมได ตอไปตองมีกระบวนการ ถาไมไดอยางไรดิฉันวาเราตองแชรกันออกอะไรอยางนี้  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ในเรื่องคาถายเอกสารอะไร 

ตาง ๆ เนื่องจากในการทํางานของสภารางรัฐธรรมนูญและเปนในรูปของกรรมาธกิาร ทางสํานักงาน 

ที่รัฐสภา สํานกักรรมาธกิาร เขาก็สามารถที่จะถายเอกสารได ไมใชวาตองไปถายเองอะไรทั้งหมด 

ผมขอเรียนใหกรรมาธิการทราบนะครับ ถามีความจําเปนนี่รองขอ แลวใหเขาจัดการใหไดในสวนนี ้

จริง ๆ แลวไมตองไปถายก็ได ทางนี้ถายใหก็ไดเหมือนกนั ผมรีบผมก็เลยไปทํามา แลวอยากให 

รูปเลมมันเรียบรอย แลวใหเปนกระดาษถนอมสายตาก็เลยไปทําเอง กข็ออนุญาตวาอันนี้ไมเบกิ 

เด็ดขาด ทีนี้อยางนีว้าการทาํงานก็เปนการทํางานที่มารายงานตอคณะอนุกรรมาธิการ คณะนีก้็ตองรายงาน

ตอคณะกรรมาธิการวิสามญั เพราะฉะนัน้หลกัการผมหารือดวยวามนัเปนลกัษณะของการทาํงานในนาม

ของคณะกรรมาธิการ เพราะฉะนัน้ในสวนนี ้รายละเอยีดในสวนนีเ้ร่ืองวิธกีารทาํ  

TOR อะไรตาง ๆ จากการทีผ่มขอใหชวยตรวจสอบเรื่องระเบียบการเงินอะไรตาง ๆ ผมอยากจะให 

ชวยอธิบายนดิหนึง่ ตกลงวากรอบในการทํางานดูเหมือนวาเทาทีท่ราบจะตองใชระเบียบสํานัก 

นายกรัฐมนตรีวาดวยการพสัดุใชไหมครับ ทนีี้วิธกีารตาง ๆ ชวยอธิบายส้ัน ๆ หนอยนะครับวา 

หลักการในการทํากรอบตรงนี้ ที่วาจางเหมาและกท็ํา TOR ทําอยางไรครับวิธีการทาํงาน ส้ัน ๆ  

เชิญครับ  

  นางภิรมย  เจริญรุง  :  ขอเรียนวาตรงที่วาทําจางเหมางาน ดิฉันเองกย็ังไมเคยไดทาํดวย

ตัวเอง แตวาเจาหนาทีท่ี่รับผิดชอบคือเจาหนาที่ของกองคลัง ซึ่งจะทราบเรื่องระเบียบอันนี้ด ี



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                  เบญจกุล ๘/๒ 

วันจนัทรที่ ๑๙ กุมภาพนัธ ๒๕๕๐ 

 

แตก็รับไป จะไปหารือแลวกน็ําเอาระเบียบตาง ๆ มาให หรือไมก็ตองเชิญเขามาประชุมกับเรา 

สักครั้งหนึ่งเพือ่ช้ีแจงรายละเอียด เราจะไดซักถามเขาไดนะคะวาจะตดิขัดตรงไหน อะไร 

อยางไรคะ  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  : วันพธุมีประชุม ๑๐ โมงเชา 

คณะใหญ เพราะวาคณะกรรมาธิการกิจการสภาบอกวามีเจาหนาที่ของทางฝายการเงิน  

การคลังของรฐัสภา ซึ่งสาํนกังาน Office เขาไมไดอยูตรงนี ้แตเขามีหนาที่มาประจํา เพราะฉะนั้น 

เราจะหารือ ในที่สุดวันนี้เราตองมี Job ตองทาํอะไรบาง มีเนื้องานแลวก็ไปเสนอ แลวก็เอาไป 

เขากรอบระเบยีบเงนิของทางราชการนะครับ  

  ประธาน  :  ขออนุญาตนิดหนึง่นะคะ คือบังเอิญอยางนี้ ตอนนี้เราตองชวยกันทาํ  

แตวาในอนาคตอาจจะเปนดอกเตอรโสมสุดา เมื่อมกีรอบเสร็จแลว แลวก็มีกระบวนการทาํ TOR 

แลว แลวดําเนนิการวาจางแลว ตอนนี้ตองมีผูที่ดูแลนองตรงสวนนี้ ในสวนนี้จะขอรบกวนทานปทมาดวยอกี

คนหนึ่งไดไหมคะ คือไหน ๆ จะไดมาชวยดอกเตอรโสมสุดาดวยดีไหมคะ เพราะจะไดเชื่อมโยงกันในแงของ 

Logistics  

  นางปทมา  สุขกําปง  : หมายถึงการประสาน  

  ประธาน  :  คือนองจะมีประเด็นอะไรที่ตองชวย จริง ๆ กอ็ยูในชุดอยูแลว แตก็อยากจะให

เขารูสึกวาเขามีใคร ถาหากดอกเตอรสมเกียรติไมเจออะไรตออะไร แลวก็ขาดเหลืออะไรจะไดมีคลาย ๆ กับ

พี่ที่คอยดูอยางใกลชิด เพราะฉะนัน้ดอกเตอรโสมสุดาและก็คุณปทมานี้ดีไหมคะ ๒ คน 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  หมายถึงวาเวลามาสภาแลววาเหวไม

เจอใครเลย กอ็ยางนอยรูจักกันแลว เพราะวาถาผมอยู นกัศึกษาคงวิง่มาหาผมแน หรือโทร 

มาหาผมแน ทนีี้ผมเรียนอยางนี้ดวยวาจากการที่ไดไปเชญิอาจารยวิจติรามา ก็คือหลายคน บางคน 

เขาก็ทาํงานอยูกับอาจารยวจิิตรา อาจารยวิจิตราเปนคนแนะนาํมาอยูกอน ผมจะขออนุญาตใหอาจารยวิจิ

ตราชวยดูแลเขาดวยในเรื่องของเนื้อหา เพราะวามันมีการทํางานหลายมิติอยูในเรื่องของ 

เนื้อหา แตวาในที่สุดตองมา Under ดอกเตอรโสมสุดา เพราะเปนระบบการทาํงานของกรรมาธกิาร 

อยูธรรมศาสตรครับ เชิญทานคณิตครับ  

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ขอบคุณครับ ผม คณิต ครับ คือผมอยากจะกันพลาด 

อยากจะขอใหเจาหนาที่ชวยเตรียมรางที่วาตอนที่จะฝากอาจารยเดโชถามไปยังกรรมาธิการใหญ  

ก็ถามไปดวยวาเราสามารถที่จะนําเครื่องบันทกึเสียงหรอื VDO หรือวา Voice bar ก็ถือเปนการ 
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บันทกึเสียงทางอิเล็กทรอนิกสนะครับ เขาไดหรือไมเพียงใด เพราะอาจจะบอกวา VDO ไมได  

บันทกึเสียงไดก็ยังดนีะครับ ไมอยางนั้นเดี๋ยววนันั้นเราไป เราทาํอะไรไมไดเลย  

  ประธาน  :  ดิฉันขออนุญาตนิดหนึ่งนะคะ พอไปถึงแลวเราอาจจะตองพักที่เดียวกัน 

ใชไหมคะ เร่ืองทีพ่ักเดี๋ยวทางดอกเตอรโสมสุดาจะตองประสานกับเจาหนาที่ อาจจะตองมีการเตรียม 

ที่พกั หรือแมกระทั่งเหมือนกบัเปนหองทํางานเลก็ ๆ ที่เราอาจจะมาเจอกันหรือเปลา ถาเผื่ออาจ 

เปนไปได จะไดมีเหมือนกับเปน Center ทีพ่วกเราเองจะตองมาหารือกนัดีไหมคะ เราจะมีเปน Group ของ

เราเพื่อที่วาขาดเหลืออะไร แลวก็อาจจะตองมีคอมพวิเตอรอะไรตออะไรที่ตองทํางาน 

พูดถึงเราอาจจะทาํงานไปดวยกนัเลยดกีวามานั่งรอใหจบ แตละวันก็ทาํไปเรื่อย ๆ ดีไหมคะ  

เหมือนกับมกีารประชุมกนัทกุวันในทํานองนี้ เราก็ประชุมในสวนของเรานะคะ ตอนนี้ฝากคุณปทมา 

กับทางดอกเตอรโสมสุดา ชวยประสานกบัทางคุณภิรมยดีไหมคะ รวมทั้งการเดนิทางดวยนะคะ  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ที่คุณติดตอทางเพื่อนที่จะลง 

กรอบตาง ๆ ตกลงมีขอมูลหรือยัง 

  นายธราพงษ  สุขมาก  :  ยังติดตอไมได แลวนองเขายงัไมวาง  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  : เอาของคุณกอน คุณสนใจ 

กรอบไหน  

  นายธราพงษ  สุขมาก  :  กรอบที่ ๓  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  อยูกรอบเดียวกนันะ ตกลง 

เราคงจะเปนมติไดนะครับวา ๑. เราตองเสนอกรรมาธกิารในการประชมุวันพุธนี้ แลวก็ขอใหเชิญ 

เจาหนาที่สํานกัการคลัง ผมเรียกไมคอยถูก เจาหนาที่สํานักการคลังของรัฐสภามารวมประชุม 

แลวก็ชี้แจงเรือ่งระเบียบการเงินตาง ๆ ของรัฐสภาเพื่อการทํางานของคณะกรรมาธกิารวิสามัญชดุนี้ 

ในการประชมุวันพุธนี้ เราเชญิเขาก็คงตองเชิญมาตั้งแต ๑๐ โมงเลยหรือเปลา  

  นางภิรมย  เจริญรุง  :  ๑๐ โมงครึ่งก็ไดคะ  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ๑๐ โมงครึ่งเชิญมาเลยนะครับ 

แลวก็ผมขอใหชวยเตรียมรางเพื่อที่จะสงไปเลย ไมรูวาเราเสนอในที่ประชุมแลวกพ็รอมที่จะใหทาน 

ประธานลงนามไปเลยจะทันการหรือไม เพือ่ที่จะมีชื่อบุคคลแลวก็เติมชือ่ลงไป แลวกข็อบันทึกภาพ 

และเสียง ผมไมรูวาเราหมายถึงเฉพาะที ่Spring field หรือวาที่นีม่ีระเบียบเรื่องรักษาความปลอดภัยอยูนะ

ครับ ที่นีม่ีระเบียบอะไรตาง ๆ ผมไมรูวาตองหามหรือเปลา แตขางนอกที่โนนขอไปบันทกึได 

หรือเปลา ขอไปที่คณะกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญ  
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  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  คือที่ Spring field เฉพาะ ๓๕ คน หรือวาทั้ง  

๑๐๐ คนที่ไป Spring field ทั้งหมดมนัใชหองในหลายมิติเลยใชไหมครับ มีสัมมนาใหญ มีเขากลุมยอย แต

วาเรียงตามกรอบวัน ๕ - ๖ วัน  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  สสร. ๑๐๐ คน คมช. ไมไดทําอะไรใช

ไหมครับ ไดไหมครับ ทานประธานเดโชทานจะเขาประชมุดวยใชไหมครับ รางหนงัสอืรอไว 

ไดไหมครับ คุณตองแจงชื่อไปนะ ผมขอเบอรโทรไวอยูเหมือนกัน ถาคุณไมตาม ผมก็ตามเอง  

เพราะวาตองลงกรอบ ทีนีท้างดานทานดอกเตอรนลินีชวยใหขอมูล ผมเขาใจวาเหลอือีก ๑ ประเดน็ 

ก็คือเมื่อกี้ทิง้เอาไวเร่ือง Voice bar อะไรตาง ๆ ในแงของระเบียบเงนิอะไรตาง ๆ เราขอซื้อไดใชไหม 

  นางภิรมย  เจริญรุง  :  ก็อยางที่อาจารยเรียนในตอนแรกใชไหมคะวาพวกวัสดุ 

อุปกรณอะไร ถาเรามีอยูทีพ่อจะใชได ทางสํานักงานก็อยากใหใชของที่เรามีอยู นอกเหนือเสียจากวามัน

จําเปนจริง ๆ เราตองซื้อก็ โอ.เค.  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  คือทีท่านประโภชฌอธิบาย 

เหมือนวาจําเปนตองซื้อ เพราะวาอุปกรณที่ใชอยูมนัไมบรรลุวัตถุประสงค อยางเชน MP๓ ไมใชจิ้ม 

ไปตรงนั้นตรงนี้มันจะฟงได อันนี้มนัไดโปรแกรมสามารถสั่งไดอะไรตาง ๆ แลวเราขอตามแคนี ้

คือจัดซื้อ Voice bar จํานวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๐,๐๐๐ บาท ที่เราเพิ่งรับรองรายงานการประชุมไป 

แลวเราก็ขอซือ้ไป โดยปฏิบัติตามระเบียบ ซึ่งไมรูวาอันนีเ้ปนประเดน็ยอยที่ตองไปหารือเขาดวยหรอืเปลาใน

เนื้อกรอบของการทาํงานในสวนนี้ ตองถามดวยใชไหม ตองไปขอดวยใชไหม 

แตวาอันนี้เราจะขอซื้อ Voice bar เพื่อเอาไปทํางาน  

  ประธาน  :  เสนอวาอยูใน TOR ไปเลยไดไหมคะ แลวธรรมศาสตรก็เอาไปใชใน 

ธรรมศาสตรตอไปในอนาคต ก็จะดวีาอยูใน TOR วาเนื้องานคุณจะไปทํางานตองม ีVoice bar 

มีคาใชจาย คอืเราจะ Spec วาขอใหนกัศึกษามาทํางานแลว Voice bar ไปดวย  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  คือซ้ือของ พอเสร็จงานก็ใหตกเปน

กรรมสิทธิ์ของรัฐสภา คือทํางานวิจยั เขาจะเอา Notebook เขาจะเอา Printer ใชงานเสร็จ ก็ยกใหเปน

กรรมสิทธิ์ของผูวาจาง ไมใชเปนกรรมสทิธิข์องผูรับจางครับ ตองเปนของสภา อยางนี้ก็กาํหนด 

ลงไปแมกระทัง่อุปกรณตาง ๆ ตรงนี้ เขาใจวาตรงนี้นาจะไดนะครับ ก็เหลือเร่ืองสุดทาย กรอบหนาที่  

ก็เสนออยางนีไ้หมครับวา กรอบหนาที่มนัตองครอบคลุมคาใชจายที่เรารับปาก ที่เราไปหาทีมงานมา 

ตองใหเขาไดคาตอบแทนเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท เสร็จแลวสวนอื่น คาใชจายที่ตองไป คาเชารถ  

คาโรงแรม คาที่พกั เราจะตองขออนุมัติตวับุคคลใหกับสํานักงบประมาณตองอยูในกรอบ TOR  

ซื้อของ ซื้ออุปกรณ ผมไมทราบวามันขาดอะไรอีกหรือเปลา ไมรูเวลามาทาํงานทีน่ี่ ที่เขามา เขานัง่ 
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แท็กซี่มา ไมรูวา ๕,๐๐๐ บาท มันจะตองรวมคาใชจายอยางอืน่อีกหรือเปลา คาเดินทาง คาอะไร 

แตวามันเปนการจายเหมา จายเหมานี้จะทาํอยางไร เพราะวาในที่สุด คืออยางนี้ผมก็เปนอยางนี้อยู 

คือเหมามนัคดิรวมทั้งหมด และไมไดสนใจวาตองไปซื้ออะไร แตวาเราตั้งคาใชจายเพื่อ Cover และ 

อธิบายไดวาไปทําอะไร แตเวลาจายมนัจายตามเนื้องาน ตองมีงานมาเสนอกรรมาธกิาร ไปดู 

๗๖ จงัหวัด ถากรรมาธกิารยกรางของ สสร. ตาง ๆ มีเนือ้งานตรงนีม้าสง ไมใชวาเอาใบเสร็จ 

ไปซื้อ Voice bar มาสง -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

           - ๙/๑  
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แตวาเมื่อคุณซื้อใชงานอะไรตาง ๆ คุณตองเอามาใหเปนกรรมสิทธิ์ อันนัน้แนนอนครับ แตวาเนื้องานนี่เนนที่

เนื้องานที่จะตองเอามาสง ทนีี้สงก็คือสงเปนครั้ง ๆ ไป และเขากาํหนดมานะครับ สมมุติวา 

เราประชุมสัปดาหเวนสัปดาห ทีนีว้ันนี้เขาใจวาเราตองลงขอมูลอีกอันหนึง่เราจะประชุมวนัไหนบาง 

และทําปฏทิิน ไมทราบเราเตรียมาหรือยงัครับ เดี๋ยวก็ตองเฉพาะหนาไปกอนวาครั้งหนาจะประชมุ 

เมื่อไร อยางไร แตวาที่จริงตองกําหนดปฏิทินเลยวาตกลงจะประชุมทุกสัปดาหหรือไมทุกสัปดาห 

อะไรกันอยางไรนี่นะครับ เพราะฉะนัน้ผมเสนอ ในสวนนีท้านมีความเหน็ชอบดวยหรอืไม หรือวา 

มีเพิ่มเติมอยางไร เชิญทานคณิตเลยครับ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ขอบคุณครับ ผม คณิต ครับ ในสวนแรกนัน่นะครับ 

สวนเกี่ยวกับเร่ืองงาน อาจจะออกมาในรูปที่วาตอเดือน อัตราตอเดือนใชนะครับ ตามที่ทางอนุไดจดัการ

ประชุม เปด Room เพื่อกวาง ๆ เพราะฉะนั้นอนุจัดการประชุมที่ไหน เมื่อไร อยางไรก็ตองเปนไปตามนัน้ ซึ่ง

แนนอนเราก็จดัอยูในลักษณะอาทิตยละวนัหรืออยางเรงรีบก็ ๒ วัน ไมเกิน ๓ แนนอนใชไหมครับ ซึ่งเราจะ

กําหนดกนัตอไป ๕,๐๐๐ บาทตอเดือน นัน่ก็เปนการเหมา รวมทัง้ 

คาพาหนะและคาดําเนินงานเฉพาะสวนทีอ่ยูในกรุงเทพ สวนกรณีตางจังหวัด ถาอนตุองการใหไป

ปฏิบัติงานก็จะมีคาใชจายเพิ่มตามจรงิตอไป แตวาตองเปนคณะอนใุหไปปฏิบัติงานใชไหมครับ สวน

คาใชจายอืน่นอกเหนือจากคาพาหนะในกรงุเทพนั่นนะครบั คาพาหนะอืน่ คาใชจายอืน่ไมวาจะเปน

ลักษณะคาถายเอกสารหรือประการใดนะครับก็เปนไปตามจริง ทนีี้ผมอยากจะหารือนิดหนึ่งตรง Voice bar 

นี่นะครับ ผมไมแนใจวา เพราะวาเนื่องจากวาถาเผื่อเกดิเราใหทางนอง ๆ เขาไปจดัซื้อมันจะมีปญหาตอไป

ในอนาคต ใครจะมาตีเราวาไปซื้อแพง ซื้อถูก ซื้อคุณภาพดี ไมดีหรือเปลา ถาเผื่อเกดิเปนวาทางสาํนักงาน

ซื้อใชไหมครับ โอ.เค. เมื่อกี้ผมเขามาไมทนั อยางนัน้ผานครับ 

  ประธาน  :  เมื่อกี้กลัววา ทางสํานักงานบอกวาจะไมใหแมกระทัง่ iPod ก็ยงัไมให 

เราก็เลยเกรงวาถาเกิดกรณีไมใหอยางนี้แตเรามีความจําเปนตองใช Voice bar ถามนัเปนไปได 

ดิฉันก็เลยบอกวามันอยูใน TOR ดวย แตวาถาสามารถซื้อได มันก็ตองไมอยูใน TOR นี้ แตถาไมไดนี่ 

ปกติเรา กระเปาเดียวกัน เราก็บอกวาแทนที่เขาไมใหตรงนี้ เราก็ตองไปอยูใน TOR วาเราจะจางเฉพาะผูที่

อะไรอยางนี้ มอีะไรนะคะ ม ีVoice bar ซึ่งตรงนั้นเองกห็มายถงึวาก็ตองไปอยูใน กลบัมา 

ก็ไมไดมาอยูในรัฐสภา ไปอยูที่ธรรมศาสตรไป อันนี้สมมตุิอยางนี้ หรืออยูที่ตัวนักศึกษาไป แตเรา 

อยากจะใหที่รัฐสภาซื้อไวมากกวาเพราะจะเปนประโยชนกับรัฐสภาใชไหมคะ ที่เราพดูกันวาอยางนัน้ 

ดังนัน้ถาขอใหเปนรัฐสภาก็จะดีนะคะ 

 

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ                             เยาวเรศ ๙/๒ 

วันจนัทรที่ ๑๙ กุมภาพนัธ ๒๕๕๐ 

 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  คือทานประธานเดโชบอกวาให 

คิดเหมา ถาคดิเหมานี่ดูตามเนื้องาน ส่ิงที่เรากาํหนดไดก็คือวาใหทําอะไรบาง แลวก็คิดเหมาเราก็คิดเผื่อ

ออกมาเลย เขาตองไปทีน่ั่น ตองไปสปริงฟลด ตองไปแลว แลวเราก็เผือ่ไวใหเลยวา คือวงเงนิเทานี ้แตฐาน

คิดมันตองมีตวัเลขแลวครับวา คาโรงแรมเทาไร คารถนี่เทาไร แลวก็บวกเขาไป อันนัน้ 

ผมเหน็ดวยนะครับ ในสวน ๕,๐๐๐ บาทใน กทม. และกค็าใชจายอยางอื่นที่บวกตามจริงเขาไป 

แลวเราตองกะเลย เพียงแตวามีติดขัดนิดเดียวนะครับวาเวลามาเบิกเอางานมาสงกับกรรมการชุดนี ้

คืองานที่สง ไมใชเอาใบเสรจ็มาเบิก ไมใชครับ แตวาเรารูอยูแลวคุณตองไปจายอะไรบาง เขาคิดเผื่อ 

ไวใหแลว แตวาเพื่อการทาํงาน ผมแนะนาํดวย ผมทําวิจยั ผมเก็บใบเสร็จหมดเลย เพราะฉะนัน้ 

มันตองมีใบเสร็จ ตองมีอะไร VAT ไม VAT มันก็คนละราคานะครับ บวก VAT อีก ๗ เปอรเซ็นต 

เพราะฉะนัน้ในสวนนีก้็เพื่อความโปรงใสก็เก็บใบเสร็จไว แตไมตองเอาใบเสร็จมาเบกิ เพราะเวลาเบิก 

นี่มาเบิกตามเนื้องาน ผมเขาใจวา Concept เร่ืองการจายเหมาก็คืออันนี ้เราตองบอก TOR นี่ 

วาเขียนวาอะไร ซึ่งวนักอนผมหารือกับทานโสมสุดาไวเบื้องตน แตไมรูวาทานรางมาเสนอดวย 

หรือเปลา ซึ่งในที่สุดคนที่ตองรับผิดชอบในสวนนี้ที่ตองไปเสนอก็มีอยู ๓ คน คือทานเลขา  

ทานประธาน แลวก็ผม รองประธานนีน่ะครับ ทีนี้เราอาศัยฐานคิดตรงนี้ไดไหมครับวาเอาตาม 

คาใชจายตรงนี้แลวก็ประหยัด แลวกพ็อเพียงตามหลักการของคณะกรรมาธิการกจิการสภา เนื่องจากวาเรา

รบกวนเวลาของกรรมาธกิารชุดนี้มาเยอะแลว ดูเหมือนวารายงานการประชุม ๓ คร้ังนี่เราเอาออกไมได 

เดี๋ยวตองขออนุญาตขอคืน เพียงแตวาเรามีกรอบในการทํางานแลว วธิีการนี ่

คุณตองเขามาอานแลวก็มาคืนอะไรตาง ๆ แลวคอยยอยแลวก็มาเสนออนุกรรมาธกิาร ทีนีเ้ราจะตองประชุม

คร้ังตอไป ทีนีก้อนที่จะผานตรงนั้นไป กรอบในการทํางานเรื่อง TOR ตรงนี้ทานอนกุรรมาธิการมขีอเสนอ

อะไรอีกหรือเปลาครับที่ผมเสนอไป เชิญทานอาจารยอําไพ 

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ขอนิดเดียวคะ เนื่องจากวาเคยเรียนพูดคุยกับ

ทานเดโชนะคะ ทานก็บอกวารีบทํา TOR กันนะคะ แลวก็มีรายละเอียดพอสมควร แลวก็เหมาอยางทานวา 

ทานก็บอกวาในมือทานมีงบอยูกอนหนึง่ซึง่คลองตัวพอสมควร แตวาทํามาใหด ี

ก็แลวกนั ทีนี้เรียนนิดหนึง่วาบางถาจะใหแกรง บางทีทานจะเปนโครงการรวมกับสถาบนัดอกเตอรนลินีเขา

ได เขาจะมนีักวิชาการเยอะ เผื่อนักศึกษานี่ติดธุระอะไรจะดึงมาไดงายขึ้น แตกาํลังมองวาดิฉันทาํวิจัยกับ

ดอกเตอรสมคิด  เลิศไพฑูรย อยู รายเดือนรูสึกเขาก็พอสมควร ของเราถูกไป  

และถาหากวานักศึกษานี่จะได แตถาหากเขาเปนพนกังานบริหารซึ่งเงนิเดือนเขามาก เขาอาจจะคดิ

เหมือนกนันี่เรียนกนัตรง ๆ นะคะ ๕,๐๐๐ บาทนีถู่ก 

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ                             เยาวเรศ ๙/๓ 

วันจนัทรที่ ๑๙ กุมภาพนัธ ๒๕๕๐ 

 

ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ตองดูจากฐานคาใชจายจาก 

ตรงนี้เราไมไดกระโดดมาจากฐานอื่น เพราะวาหวัหนาทมีอะไรตาง ๆ นี่ คือระบบงานวิจยัผมทาํอยู วิจยัมี

หลายรูปแบบ ทําแบบเพื่อชาติก็มี ทาํแบบเพื่อชาติและเพือ่ครอบครัวตัวเองดวยก็มี มนัมีหลายแบบ แตวา

ตรงนี้ฐานคิดของเราก็คือวาเอามาชวยทํางาน ที่ตกลงกนัก็คือมาชวยทาํงาน แลวก็เขา 

ไมไดมาทํางาน ๒๔ ชั่วโมง มันก็แคในชวงที่เปนเนื้องานที่ตองทําเทานัน้ เพราะฉะนัน้ในสวนนี้ผมก็ไปขอ

อาจารยวิจิตรามาชวยดูแลดวยเพิม่ข้ึนอกีคนหนึง่ ซึง่กค็งจะพยายามคิดไปจากตรงนัน้ แลวก็เวลาเหมานี่ก็

คืออยางนอยก็ไมใหเขาขาดทุนนะครับ ไมใชวาไปชักเนื้อไปอะไรตาง ๆ เราพยายามคิด 

ใหครอบคลุมคาใชจายที่มนัจะเกิดขึ้น แสดงวาเราตองรูหลักอัตราของโรงแรมและรูคาใชจายแลวก็ 

คิดเหมา คิดเผื่อเหลือเผื่อขาด บวกลบ ๕ เปอรเซ็นต ๑๐ เปอรเซน็ตนี่คงจะไดเพื่อใหตรงกับตรงนี ้

แลวก็หลกัพอเพียงของคณะกรรมาธิการกจิการสภานะครับ เพราะฉะนัน้ในสวนนี้ไมทราบวาทานจะให

ทบทวนหรือไมอยางไร เอาเปนวาแคบวกลบ ๕ เปอรเซน็ต ๑๐ เปอรเซ็นตนีพ่อจะไดไหมครับ 

เพราะวาคิดเหมาครับ แลวกไ็มไดเปนแบบมาหา 

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ของทานกน็กัศึกษาปริญญาโทมาเปนผูชวย 

ทานใหเดือนละ คงไมเอย 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ผมวาจะขอเดือนละ  

๕,๐๐๐ บาท ในฐานะที่เปนเลขานุการคณะกรรมาธกิาร ก็เลยอยากจะขอยืนยนัตรงนั้นไป คืองานวิจัยมีอีก 

Rate หนึง่เปนอีกแบบหนึง่ มันแตกตางออกไปครับ ฐานพอเพียงครับ คือเหมือนกับวา ที่เขามานี่ไมใชเพราะ

เงินหรอกครับ มาชวยชาติเหมือนกนัครับ เหมือน ๆ กับพวกเรา พวกเราก็ไดรับแตเบี้ยประชุมหลายครั้งซึ่ง

ต่ํามากและทาํงานมาหลายชั่วโมงแลวก็ไดเบี้ยประชุมเพียงเทานี ้ 

ก็ Concept เดียวกนั 

  ประธาน  :  ขอถามนิดหนึ่งนะคะ ทีมของดอกเตอรนลินไีมไดรวมอยูในนี้ใชไหมคะ 

นี่เฉพาะนักศกึษาใชไหมคะ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ถามาก็นาจะตองเปนฐานเดียวกนั 

  ประธาน  :  ฐานเดียวกนัใชไหมคะ โอ.เค. คะ คงไมเปนไรนะคะ พูดถงึมาเปน 

เพียงแค ถือวาเปนมาชวยชาติก็แลวกนัแบบเศรษฐกิจพอเพยีงใชไหมคะ ฝากดวยดีไหมคะ  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  คือเราคิดจนถงึเดือนกนัยายน 

เขาใจวางานมนัจบเดือนกันยายน ก็คือต้ังแตกลางเดือนกุมภาพนัธไป ก็ประมาณ ๗ หรือ ๘ เดือน 

แลวก็รวมอยางอื่นเขาไป แลวก็จะเปนกี่คน ผมไมทราบ ทีนี้เดีย๋วผมจะตองไปดูใหดีวา ตกลงคนที่ไป 

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ                             เยาวเรศ ๙/๔ 

วันจนัทรที่ ๑๙ กุมภาพนัธ ๒๕๕๐ 

 

สปริงฟลดไมไดจะทําอยางไร เพราะวาเขาก็หารือกบัผม ผมก็บอกวางานมีหลาย ๆ อยาง คุณตองไปทํา

เอกสาร ตองไปทําอะไร ทีนีม้ันจําเปนหรือเปลา ถาไปสปริงฟลดไมไดนี่ตองตัดชื่อออกหรือไม 

เดี๋ยวผมจะไปดูอีกครั้งหนึง่เพราะวาผมก็จดประเด็นนี้เอาไวนะครับ ทนีี้ขอเปนวาในเรื่องกรอบของการ

ทํางานนีน่ะครบั เขาคิดจากฐานตรงนี้แลวก็เดี๋ยวจะตองหารือกนั หารอืกับผม แลวกจ็ะตองเสนอ 

เดี๋ยวผมจะตองหารือกับโสมสุดาดวย หรือทานประธานดวย แลวก็เสนอทานเดโชในคณะกรรมาธิการชุด

ใหญวันพุธนี้อีกทหีนึง่นะครับ ผมไมทราบวา เดี๋ยวคงตองขออยางนี้ครับวา 

เอกสารนี่เอากลับบานไมได เพราะวาเอกสารนี้เปนเอกสารจากชวเลข ถาอานตองมาอานที่นี ่

แลวมาขออานไดตลอดเวลาแตวาตองคนื ตองขออนุญาตคืน แลวก็ทมีงานก็เหมือนกันนะครับ 

เอาออกไปไมไดนะครับ ตองมาอานทีน่ี่เพราะวามนัเปนกฎของที่นี ่อยาไปละเมิดกฎของเขาเลยครับ 

  นางภิรมย เจรญิรุง (เจาหนาที่ประจําคณะอนุกรรมาธกิาร)  :  แลวมันกเ็ปนเรื่องของ 

เอกสิทธิ์ดวยคะอาจารย ตามรัฐธรรมนูญนะคะวาเอกสารนี้ยงัไมผานการรับรอง ถามันไปเผยแพร 

ขางนอก 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  แตอยาเผลอติดเอาไปนะครับ 

ขอใหวางคืนเอาไวนะครับ ทีนี้ผมเขาใจวาจะเหลือประเด็นอะไรอีก เหลือประเด็นเพยีงแตจะ 

นัดประชุมคร้ังตอไปใชหรือเปลาครับ ทานประธานครับ เชิญครับ 

  นางสาวทราภรณ  วรกุลดํารง  :  ขออนุญาตถามเกีย่วกับเร่ืองที่จะใหตวัแทนเขามา 

รวมจากทีมงานของดอกเตอรนลินนีะคะ ทีเ่มื่อสักครู ๓ ทานนะคะ ไมทราบวา ๓ ทานนีก่็หมายถึงวา 

การประชุมทุกครั้งที่มีการประชุมตรงนีก้็เขาดวย หรือวาเปนการไปรวมเฉพาะกัน 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  เราทาํงาน มนัมีเนื้อหาอยู  

๓ สวนการประชุมของอนกุรรมาธิการชุดนี ้แลวก็ตองไปฟงกรอบ ๑ กรอบ ๒ กรอบ ๓ และกรรมาธิการยก

รางและก ็สสร. อันนัน้เนื้องานนะครับ แลวก็ไปสปริงฟลด เพราะฉะนัน้แมไม  

Full time แตวามันเกือบ ๆ ผมไมรูประมาณ ๗๐ – ๘๐ เปอรเซ็นตหรือเปลา มนัเกือบ ๆ นะครับ ตั้งแตเดือน

นี้ไปจนถงึเดือนกนัยายนโดยประมาณนะครับ จริง ๆ มนัตองรางรัฐธรรมนูญใหเสร็จเดือนกรกฎาคม แต

หลังจากนั้นเขายังประชุมเขายังอะไรกันอยู สสร. ครับ กค็ิดวานาจะตองนับถึงเดือนกันยายน แตวาที่เขมขน

ที่สุดคือเดือนมีนาคม ทีเ่ขมขนที่สุดเลย อยางอืน่งานอาจจะเบาลงบางครับ แตวาไมทราบวาอนันี้เปนขอมูล

เพียงพอสาํหรบัการพิจารณาหรือเปลานะครับ เชิญครับ  

ทานวัชรินทรครับ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  คือก็อยากจะเรยีนทานอนกุรรมาธิการนะครับ คือ

ในชวงที่ไปสปริงฟลดนีน่ะครบั เมื่อกีท้านประธานพูดถงึกค็ือตอนเย็น ถาสมมุติเราไปนะครับ  



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ                             เยาวเรศ ๙/๕ 

วันจนัทรที่ ๑๙ กุมภาพนัธ ๒๕๕๐ 

 

ก็คงจะตองมาเจอกันตอนเยน็ คือตองนัด คือตองพักใกล ๆ กนั หมายความวาที่ไหนก็ไมรู เพราะ 

ตอนเย็นก็คงตองมา Discuss กันวาวันนั้นไดอะไร ถามันไดอะไรในตรงนั้นเราก็จะเบา  

ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  อยางนอยตองอยูโรงแรม 

เดียวกนัละครบั อยูคนละโรงแรมนี่ไมมทีางเลยครับ  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  นาจะโรงแรมสปริงฟลดครับ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :   เพราะฉะนัน้เราตองขอโควตาเขาไป 

ถึงตองทําหนังสือไป 

  ประธาน  :  ขอหองทํางานเล็ก ๆ อะไรอยางนี้นะครับ  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ตอนเย็นอยางนอยเราก็เจอกนั แลวก็มีอะไรก็จะได

ทํางานตรงโนนทาํใหเสร็จไปเลย กลับมานี่เราก็อาจจะมาเติมนิด ๆ หนอย ๆ ดีไหม 

ประธาน  :  ขอหองทานรองประธานเปนหองเหมือนกับอะไรนะครับ เปน Junior 

sweet เปนหองทาํงานไปดวย หองรองประธานนีน่ะคะ เราจะไดใชตลอดทั้งวนัอะไรอยางนีน้ะคะ 

ดิฉันเองก็อยูหองเล็ก ๆ ขาง ๆ ดีกวา  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ทางดานนักศึกษานีเ่ขาก็ใช 

Notebook ในการทาํงาน 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  อยางนัน้ก็ดีครับ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ผมก็เอา Notebook ไป แลวก็ม ี

Voice bar มีอะไรตาง ๆ ตองไปนั่งด ูนัง่ฟงอะไรกันนะครับ  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  คืออยางนอยกลับมาแลว คือถาไปสมมุติเรา 

ทําไดเต็มที ่ถาอยูนี่ไมไดเตม็ที ่

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ก็ตองมีนัดพิเศษวากี่ทุมกี่ยาม 

ตองไปหารือกนัและดูลงวนักันดวยนะครับ เชิญทานประธานครับ 

  ประธาน  :  ดิฉันคิดวาจริง ๆ จําเปนคะ อยากจะใหเสร็จงานทีน่ัน่มากที่สุดเทาที่จะ 

มากไดนะคะ แลวก็เปนเวลาที่เราเองนั้นกาํลัง Concentrate กําลัง In กับมันจะไดอะไรเลย ดิฉันคดิวาตรง

สวนนี้นะคะ ทนีี้อยากจะหารอืทานคะ ที่เมือ่กี้ทานรองประธานบอกวาจะประชุมกนันี ่

ตกลงเราจะประชุมกันทุกสปัดาหหรือวาจะประชุมสัปดาหเวนสัปดาห หารือทานดวย เพราะวา 

แตละทานก็มภีารกิจอะไรอยางนีน้ะคะ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ผมขออนุญาตนะครับ ขอเสนอวาจริง ๆ แลวนาจะประชุม 

ทุกสัปดาห เพราะวาทุกสปัดาหนี่อยางนอยก็จะไดทราบความคืบหนา ในขณะเดียวกนัพวกเรา 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ                             เยาวเรศ ๙/๖ 

วันจนัทรที่ ๑๙ กุมภาพนัธ ๒๕๕๐ 

 

๓ กรอบนี่เราตาม กรอบทั้ง ๓ นี่เขาประชมุกันสัปดาหหนึ่งหลายครั้งเราจะไดตามใหทนั อยาง 

ของผมกรอบ ๓ พรุงนี้เขากม็ีประชุมอีกนะครับ  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  อยางนอยวนัจนัทรหนาตองประชมุใช

ไหมครับ วนัจนัทรหนาตองประชุมกอนสปริงฟลด ตองประชุม 

 

     - ๑๐/๑ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                เบญจกุล ๑๐/๑ 

วันจนัทรที่ ๑๙ กุมภาพนัธ ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  นัดเลย จะไดเปนทกุวนัจันทรอยางนี้ดีไหมคะ ทกุคนก็จะไดรู หรือวา 

ทุกวนัพุธอะไรอยางนี้ เพราะฉะนัน้ทกุวนัจนัทรทุกคนสามารถมาได ก็เปนวนัจนัทรเยน็อยางนี้ดีไหม 

หรือวาเปนบาย 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ทีแรกผมจะติดเรื่องตรวจ 

รายงานการประชุม ทนีี้ตรวจรายงานการประชุมเขายายเปนวันพุธ เวลา ๑๓.๓๐ น. แลว ไดทราบวา 

จริง ๆ หลายคนอยากจะใหประชุมต้ังแตบายสองโมง ไมทราบวาเราจะสะดวกบายสองโมง หรือวา 

บายสามโมง เราตกลงกนัวาจะเปนบายสามโมงครับ จะสะดวกเวลาไหนดีครับ  

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ขอเสนอเปนบายโมงครึ่งเลยไดไหมคะ  

แลวเราก็ตองทบทวนมติในหนา ๔ ใชไหมคะ เพราะเราบอกวาวนัจนัทรสัปดาหเวนสัปดาห  

เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ที่เราบนัทกึรายงานการประชุมในหนา ๑๐  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  เปลี่ยนเปนมติไดไหมครับวา  

ประชุมทุกสัปดาห และทุกวนัจันทรเวลา ๑๓.๓๐ น. ทานอนกุรรมาธิการทานไหนติดหรือขัดของ 

ไหมครับ มีไหมครับ ถาไมมขีออนุญาตเปลี่ยนเปนมติใหมตรงนี้ตามนี้ ประชุมทุกวนัจันทร เวลา 

๑๓.๓๐ น. ขอบพระคุณครับ มีเร่ืองอืน่อีกไหมครับ  

  ประธาน  : ไมทราบมีเร่ืองอื่นอีกไหมคะ  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ก็เร่ืองทีป่ระชาสัมพันธนะครับ คือตอนนี้เขาตั้ง 

โฆษกชุดตาง ๆ ไปเปนอีกกลุมหนึง่ เพื่อทีจ่ะใหออกขาวไปในทิศทางเดียวกนั เพราะการใหขาวมนัมีขอ

สับสน ทีนี้เขาก็จะนัดประชมุวันพุธหรืออะไรผมไมแนใจ คราวที่แลวผมไมไดประชุมกับเขา ก็คงจะ 

ฝากวาถาหากจะมีคําถามอะไรคงจะตองฝากผมมา แลวก็จะไปใหทางชุดนัน้ มนัจะไดออกไปใน 

ทิศทางเดียวกนั  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  เพราะไมมีแถลงขาวใชไหมครับ 

ไมมีขาวเลย 

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  ไมมีขาวเลย  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ไมเปนไรครับ รบกวนทานโฆษก 

  ประธาน  :  มันกน็าจะมีสักนิดหนอยนะคะเพื่อใหเหน็วาเรากาํลังทําอะไร ดิฉัน 

มองดูอยางนัน้วาจดหมายเหตุจะเปนแบบไหน การบนัทึกเจตนารมณไมเคยมีนะ คราวนี้จะมี แลวก็จะมี

เร่ืองของ IT ดิฉันวาถาเราใหเห็นหนอยวาคราวนี้เราใช IT ใหม ๆ เขามา ใหเห็นวาไมใชเปนแบบ 

เดิม ๆ แลวถาอันนีน้าจะเปนประเด็นทีท่ําประชาสัมพันธสําหรับชุดกรรมาธิการใหญได มีออกมาปนี ้

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                เบญจกุล ๑๐/๒ 

วันจนัทรที่ ๑๙ กุมภาพนัธ ๒๕๕๐ 

 

ไมใชธรรมดา เปนแบบมีเอกสารในเชิงเจตนารมณ ซึ่งเปนศึกษาไดเลย มีจดหมายเหตุ มีทัง้การทํา IT 

เพื่อจะคนควาได ทานไดเปนประเด็นนีม้าใหเหน็วาเราก็จะเปนเนื้อขาวของเรา  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ควรจะเอาสวนนีท้ี่อนฯุ ๔ อนุฯ ไดอะไร 

เพราะวันพุธผมคงเขาประชมุ แลวก็จะไดไปในทิศทางเดยีวกนั เปนผลงาน  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  จริง ๆ ในเรื่องของเอกสาร 

เขาทาํอยูตอเนื่อง แลวก็มเีอกสารเปนฐานอยูแลว แลวทานสามารถที่จะใชเปนฐานในการที่จะ 

ไปใหความคืบหนาเรื่องนี้ ประชาสัมพันธออกมา  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  จริง ๆ ผมก็ไมคอยมีเวลาเทาไร  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  เชิญทานประโภชฌครับ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ประเด็นที่อยากจะใหบอก ทีบ่อกตั้งแตตนแลววา 

ที่ประชาชนแสดงความคิดเห็นมาจากหลายกระแส สุดทายสรุปเปนอยางไร เราจะดวูาสิง่ที่สรุปนัน้ สรุป

ตามวิชาการถกูตองและนาํไปใชประกอบในการพิจารณาหรือไม หรือบิดเบือน ตรงนั้นประชาชนอยากรูวา

ส่ิงที่ออกมาทัง้หมดแลว สุดทายไปโมเมยกเปนประเดน็อื่นหรือเปลา เราจะเปนคนเฝาดู 

แทนประชาชน ตรงนี้ตองบอกดวยครับ เปนเจตนารมณชัดเจน เปนเปาหมาย เปนวิสัยทัศนอะไร 

ก็สุดแทแต แตผมคิดวานาจะเปน ๑ ในนั้น ที่ไมใชสัจธรรมใหจบไป แตวาเราเปนสวนหนึง่ในการ 

เฝาดู เราไมใชรางทรงของใคร คือแมจะตั้งเรามาก็ไมใชมพีระเดชพระคณุที่จะมาบิดเบือน 

ความตองการของประชาชนนะครับ  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  บันทกึเปนขอสังเกตไวไดไหม 

ขอบพระคุณมากนะครับ เพราะวาตรงนีก้็เปนขอทีน่าพิจารณา เพราะวาบางทีขาวไปหลาย ๆ อยาง 

คือแมแตคน ๆ เดียว พูดคนละวันขัดแยงกนัเองแลว เราก็ตามดูอยู นาจะเปนขอสังเกตที่ดีครับ  

  ประธาน  :  เปนขอสังเกตที่ด ีเพราะประเดน็ตรงนี้เราตามอยู แลวมนักจ็ะมีอยู 

ในมิติที ่๓ ที่บอกวาเราเองนัน้สดับตรับฟงเสียงประชาชนดวย และจากตรงนัน้เองมนัคอยมาดวูา 

ส่ิงที่ประชาชนไดดําเนินการมาตรงนัน้ พอมาผลสุดทายมันมีไหม จาํนวนเทาไร อยางไร เราก็รับฟง 

เพราะวามกัจะมีคนพูดบอกวาประชาพิจารณไปเถอะ ประชาพิจารณไปอยางไร คนรางกเ็อา 

เหมือนเดิมอยางนี้ เราก็คิดวาเราก็บนัทึกในเจตนารมณ แลวก็คงจะอยูในจดหมายเหตุดวย 

ณ ตรงนัน้ดวย แตเราอาจจะไมไดชัดมากนัก แตมนัจะไปอยูตรงจดหมายเหตุที่ชัดมาก แตของเรา 

จะสกัดประเดน็เรื่องของเจตนารมณของการดําเนนิการในเรื่องของรางรัฐธรรมนูญอันนีท้ั้งหมด 

แนนอน เสียงประชาชนก็ตองมีดวย เอาอยางนัน้ดีไหมคะ  

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                เบญจกุล ๑๐/๓ 

วันจนัทรที่ ๑๙ กุมภาพนัธ ๒๕๕๐ 

 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ขอบพระคุณครับ ถาไมมีเร่ืองอืน่ 

จะหารือแลว ขออนุญาตปดประชุม ขอบพระคุณครับ  

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๓๕  นาฬิกา 

 

 

กลุมงานชวเลข ๑ 

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  

 

 


